

ข่าวประจำวัน ที่ 1 กรกฎาคม 2564

ข่าว สนง.กกต. (Press Release)

ที่	ข่าว สนง.กกต. ที่	เรื่อง
1	59/2564	กกต. เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	'ป้อม' ตอบปมเสียงวิจารณ์ชอบตอบ 'ไม่รู้' ก็ไม่รู้จริงๆ ชี้ตั้ง กก.บห. รอบนี้ดูเอง ยันไม่มีกลุ่มก๊วน	6
2	เดลินิวส์ออนไลน์	"บิ๊กป้อม" ไม่หวั่น "ทนายนกเขา" ยื่นยุบ พปชร. ลั่นรัฐบาลยังไปไหน	7
3	ไทยรัฐออนไลน์	"บิ๊กป้อม" ยืนยัน มีตัวแทน กรรมการบริหารพรรคพลังประชาชน ครอบคลุมทุกภาค	8
4	มติชนออนไลน์	'ไผ่ ลิกค์' นั่งรองเลขาฯ ทำเต็มที่ เผย 'ธรรมนัส' เน้นความโปร่งใส - เป็นสถาบันการเมือง	9
5	เดลินิวส์ออนไลน์	"ธรรมนัส" เน้นโปร่งใส - สร้างสามัคคี	10
6	เดลินิวส์ออนไลน์	"ปิยบุตร - ไอลิวัฒน์" นำขบวน " Re-resolution" ยื่น 1.5 แสนชื่อแก้ รธน.	11
7	สยามรัฐออนไลน์	มาตามนัด! "กลุ่ม Re-resolution" หอบรายชื่อ 1.5 แสนยื่นแก้ รธน. ด้าน "ปิยบุตร" ดักคอจับตา ส.ว.คว่ำร่าง ปชช.	12
8	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	ร้อง ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง 277 ส.ส. โดดร่วมไม่ร่วมประชุมสภา	13
9	สยามรัฐออนไลน์	"วิษณุ" บอก สภากลุ่ม ไม่รู้เพราะโควิดหรือเทคนิค หวั่น ล่มอีก จะกระทบ กม. สำคัญ	14
10	มติชนออนไลน์	'บิ๊กป้อม' สั่งพับไมค์ เมินตอบสื่อ ปม ส.ส. พปชร. โดดประชุมสภา	15
11	สยามรัฐออนไลน์	ฝ่ายค้านโวย ครม. ไร้ความรับผิดชอบ หนีสภาฯ ตอบ 3 กระทุ้งถามสด โดดร่วมงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์	16
12	มติชนสุดสัปดาห์ออนไลน์	อ.จุฬาฯ กางข้อกฎหมาย ชี้ ส.ส. รัฐบาล จงใจทำ สภากลุ่ม อาจมีโทษทาง กม.	17
13	สยามรัฐออนไลน์	"ชวน" ยินดีให้ตรวจสอบ	19

บทความ

ที่	ที่มา	ประเด็น/สาระสำคัญ	หน้า
1	มติชนออนไลน์	เดินหน้าชน : แก้ว รชน.สุดเอี่ยม	20
2	มติชนออนไลน์	รายงาน : กลยุทธ์ เผชิญหน้า พลังประชารัฐ กับ เพื่อไทย เลือกตั้ง บัตร 2 ใบ	22
3	ฐานเศรษฐกิจออนไลน์	เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ‘พรรคทักษิณ’ แลนด์สไลด์!	24
4	คมชัดลึกออนไลน์	"โทนี่" พี่ใหญ่ กับเยอโย "ธรรมนัส"	27
5	คมชัดลึกออนไลน์	"โทนี่" กลับแน่ ถ้าม "สามนิ้ว" ก่อน	29
6	สยามรัฐออนไลน์	ปรับทัพ รับศึกหน้า !	31
7	ไทยรัฐออนไลน์	ผ่านครึ่งปี "อนุทิน" ทรงอิทธิพลรัฐบาล ภารกิจเพื่อชาติ ฝ่าวิกฤตโควิด-19	33
8	ไทยรัฐออนไลน์	ระวังแรงต้านอำนาจ	35
9	ข่าวสดออนไลน์	FootNote: อุดมภูมิต้าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกย่อง สู่ "ฉันทานุมัติ" การเมือง	37
10	กรุงเทพธุรกิจออนไลน์	อลหม่าน “สภาฯล่ม” เกมตั้งใจ “รัฐบาล - ฝ่ายค้าน”	38

กิจกรรมรอบรู้

รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง



วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 นายกฤษ เอื้อวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้บริหารและพนักงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เข้าร่วม ณ ห้องประชุม 502 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ข่าวอ้างอิง

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 13:30 น.

‘ป้อม’ ตอบปมเสียงวิจารณ์ขบตอบ ‘ไม่รู้’ ก็ไม่รู้จริงๆ ชี้ตั้ง กก.บห. รอบนี้ดูเอง ยันไม่มีกลุ่มก๊วน



‘ป้อม’ ยัน ‘ไม่รู้จริงๆ’ ได้เสียงวิจารณ์การตอบคำถาม ชี้ ตั้งกก.บห.รอบนี้ดูเอง ปม ‘สันติ’ ได้นั่ง ผอ.พรรคต่อ

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 30 มิถุนายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พปช.) ให้สัมภาษณ์กรณีการตั้งตำแหน่งต่างๆ ภายในพรรคที่ถูกมองว่าเป็นการตั้งแค่คนกลุ่มเดียวว่า เป็นการตั้งจากทุกกลุ่ม ทั้งประเทศ มีตัวแทนมาจากภาคใต้ ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และยืนยันยุทธศาสตร์ให้ พปช.เป็นหนึ่งเดียว เรารวมทั้งหมด

เมื่อถามว่า มีการตั้งข้อสังเกตนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้อำนวยการพรรคเพื่อปลอบใจที่ไม่ได้นั่งเลขาธิการ พปช. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ไม่ใช่ นายสันติเป็นผู้อำนวยการพรรคอยู่แล้ว ยืนยัน พปช.ไม่มีกลุ่มก๊วน การตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ ตนได้ดูเอง

เมื่อถามกรณีนายนิติธร ล้ำเหลือ แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย (ปท.) ยื่นยุบ พปช.ต่อสำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง (กกต.) เพราะตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นเลขาธิการพรรค ขัดต่อรัฐธรรมนูญว่า ทั่วไปตามกระบวนการ ถ้าพรรคทำผิดก็ทั่วไป

เมื่อถามว่า มีเสียงวิจารณ์ใน พปช.ว่า พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ไม่ออกแรงช่วยสนับสนุนการทำงานของ ส.ส.พปช. พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แล้วจะให้เขาทำอะไร

เมื่อถามถึงกรณีที่ลูกพรรคอยากให้ พล.อ.อนุพงษ์ช่วยสนับสนุน ส.ส.พปช.ในพื้นที่ต่างๆ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า อันนี้เราก็ทำกันอยู่ ไม่เป็นไรหรอก

เมื่อถามถึงการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจ พปช.จะมีนโยบายอะไรออกมา พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า เขากำลังประชุมกันอยู่ ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรูปแบบใด เดียวก็หาว่าตนไม่รู้อีก ส่วนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของ พปช. เป็นใครนั้น ขณะนี้กำลังหาอยู่

เมื่อถามถึงเสียงวิพากษ์วิจารณ์คำตอบของ พล.อ.ประวิตรที่ขบตอบว่า ‘ไม่รู้’ รู้สึกอย่างไร พล.อ.ประวิตรกล่าวว่า ก็ไม่รู้จริงๆ ถึงบอกไป

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2803200

เตลิวิชั่น

พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 14.42 น.

"บิ๊กป้อม" ไม่หวั่น "ทนายนกเขา" ยื่นยุบ พปชร. ลั่นรัฐบาลยังไปไหน

"บิ๊กป้อม" ปิดปลอบใจ "สันติ" นั่ง ผอ.ปปชร. หลังพลาตั่งเลขานี้ไม่มีก๊วน ยันเกลี้ยให้ทุกกลุ่ม ไม่หวั่น "ทนายนกเขา" ยื่นยุบพรรค ลั่นรัฐบาลยังไปไหนทำงานเต็มที่



เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการปรับโครงสร้างพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ที่มีการมองว่าเป็นเพียงแค่คนกลุ่มเดียวในพรรค ว่า ยืนยันว่ามีทุกกลุ่ม ทั้งประเทศ โดยเฉพาะชื่อรองเลขาธิการพรรคที่ไม่ได้มีเพียงนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร และนายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช แต่มีทุกภาค สื่อไม่ไปดู โดยยุทธศาสตร์ของพรรค เพื่อให้เป็นหนึ่งเดียว เราต้องรวมกันทั้งหมด

เมื่อถามว่า การตั้งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รองหัวหน้าพรรค และควบตำแหน่งผู้อำนวยการพรรค เป็นการปลอบใจที่ไม่ได้นั่งตำแหน่งเลขาธิการพรรคหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวปฏิเสธว่า ไม่ใช่ เพราะนายสันติ เป็น ผอ.พรรคอยู่แล้ว ยืนยันว่าไม่มีกลุ่มก๊วน แต่การจัดการกรรมการบริหารพรรคที่ผ่านมา ตนไม่อยู่ในที่ประชุม

เมื่อถามถึงคนที่จะมาดูแลยุทธศาสตร์ด้านการเมืองและเศรษฐกิจของพรรคพลังประชาชน ได้วางตัวใครไว้แล้วหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ประธานยุทธศาสตร์พรรค คือ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ส่วนหัวหน้าทีมเศรษฐกิจนั้น ขณะนี้ยังประชุมกันอยู่ และหากันอยู่ ยังไม่รู้ว่าเป็นใคร ส่วนการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจในส่วนของพรรคนั้น ขณะนี้พรรคกำลังหารือกันอยู่ แต่ยังไม่รู้ว่าจะออกมาในรูปแบบใด "เดี๋ยวจะหาว่าตนไม่รู้อีก"

เมื่อถามถึง กรณีที่นายนิติธร ล้ำเหลือ แกนนำกลุ่มประชาชนคนไทย ได้ยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ยุบพรรคพลังประชาชน พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ว่ากันไปตามนั้น ถ้าพรรคทำผิดก็ว่ากันไป

ส่วนกรณีมีเสียงจากคนในพรรคพลังประชาชน ที่วิจารณ์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รุมวมหาตไทยว่าไม่ค่อยช่วยเหลือลูกพรรคนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ได้อยู่ในพรรคพลังประชาชน เพราะไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค

เมื่อถามย้ำว่าจะแก้ปัญหอย่างไรเพราะลูกพรรคมีความน้อยใจ พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำว่า เขาไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค รวมถึงนายกรัฐมนตรี ก็ไม่ได้เป็น แล้วจะให้อะไร

เมื่อถามว่าจะช่วยประสานให้ พล.อ.อนุพงษ์ ช่วยยับยั้งช่วยลูกพรรคในพื้นที่มากขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "อันนี้เราก้ทำกันอยู่แล้ว ไม่เป็นไร"

เมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่ถูกต่อว่า "ว่าไม่รู้" พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ผมไม่รู้จริงๆ ผมก็บอกว่าไม่รู้"

เมื่อถามว่ารัฐบาลยังไปไหนหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า "ไหวสิ ไปได้ รัฐบาลก็ทำงานอย่างเต็มที่".

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/853416>

30 มิ.ย. 2564 14:40 น.

“ปีกป้อม” ยืนยัน มีตัวแทน กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ ครบทุกภาค



“พล.อ.ประวิตร” ลั่น **กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ** มีตัวแทนครบทุกภาค เผยกำลังฟอร์มทีมเศรษฐกิจ เสนอแนวทางกวีฤทธิช่วยรัฐบาล เมีน “นิติธร” ยืนยัน กต. ยุบพรรค ปมตั้ง “ร.อ.ธรรมนัส” เป็นเลขาธิการ

วันที่ 30 มิ.ย. ที่ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้า **พรรคพลังประชารัฐ** กล่าวถึงกรณีที่มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์การตั้งกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ที่มีไม่ครบทุกกลุ่ม ว่า การตั้งกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ ยืนยันว่ามีตัวแทนจากสมาชิกพรรคทุกกลุ่ม ทุกภาคทั่วประเทศ โดย ยุทธศาสตร์พรรคจะต้องเป็นหนึ่งเดียว ซึ่งนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ก็เป็นผู้อำนวยการพรรคมาก่อนอยู่แล้ว ยืนยันว่าในพรรคไม่มีหลายกลุ่มตามที่ถูกมอง และการตั้งกรรมการบริหารพรรคครั้งนี้ ส่วนตัวเป็นผู้ดูแลด้วยตัวเอง ขณะที่คนที่จะมาดูยุทธศาสตร์พรรคนั้น ได้วาง นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์พรรค

ส่วนกรณีที่น่าายนิติธร ล้าเหลือ หรือ ทนายนกเขา จะไปยื่นคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กต. และศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคพลังประชารัฐที่ตั้ง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เป็นเลขาธิการพรรคด้วยคุณสมบัติที่ไม่เหมาะสมนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ก็ว่ากันไปตามนั้น ถ้าพรรคทำผิดก็ว่าไป ส่วนเสียงวิจารณ์ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ไม่ดูแลสมาชิกพรรคนั้น พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า เพราะ พล.อ.อนุพงษ์ ไม่ใช่สมาชิกพรรค รวมถึงพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐเช่นกัน จะให้ทำหน้าที่อะไร และเรื่องช่วยเหลือสมาชิกพรรคในท้องถิ่น พรรคก็ทำอยู่แล้วไม่เป็นไร

นอกจากนี้ พล.อ.ประวิตร ยังกล่าวว่า พรรคพลังประชารัฐ กำลังหารือกันถึงปัญหาเศรษฐกิจที่วิกฤติ ในตอนนี้ เพื่อเสนอแนวทางให้กับรัฐบาล ส่วนจะเป็นในรูปแบบใด ต้องรอผลสรุปจากที่ประชุมพรรคในการจัดทีมเศรษฐกิจในส่วนของพรรคให้แล้วเสร็จก่อน ซึ่งยังไม่ทราบว่าใครจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของพรรค ที่ขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ เนื่องจากส่วนตัวไม่ทราบจริงๆ จะให้ตอบยังไง เมื่อถูกถามในสิ่งที่ไม่รู้.

อ้างอิง : <https://www.thairath.co.th/news/politic/2128266>

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 10:11 น.

‘ไผ่ ลิกค์’ นั่งรองเลขาฯ ทำเต็มที่ เผย ‘ธรรมนัส’ เน้นความโปร่ง-เป็นสถาบันการเมือง



“ไผ่ ลิกค์” นั่งรองเลขาฯ ทำเต็มที่ เผย “ธรรมนัส” เน้นความโปร่ง-เป็นสถาบันการเมือง ชี้ทำให้ดีทำให้เร็ว ด้าน พปชร.เตรียมงานครบรอบ 100 ปี คอมมิวนิสต์จีน

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ให้สัมภาษณ์หลังจากได้รับตำแหน่งรองเลขาฯถึงแผนในการทำงาน ว่า ทำงานตาม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการ พปชร. เพื่อช่วยแบ่งเบางาน ส่วนตัวมีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ตรงไหนที่ทำได้ก็ช่วยทำ

เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส ได้เน้นย้ำการทำงานเรื่องใดเป็นพิเศษหรือไม่ นายไผ่กล่าวว่า เรื่องการโปร่งใส การทำความเข้าใจในพรรคเป็นเรื่องแรก ต่อมาเป็นเรื่องทิศทางของพรรคและการเดินของพรรคไปสู่สถาบันทางการเมือง เน้นความสามัคคีและเดินไปข้างหน้าด้วยกัน และจะทำให้ดีให้เร็วที่สุด ส่วนการประชุมเพื่อวางแผนก็มีอยู่เรื่อยๆ

เมื่อถามว่า การประชุม พปชร.เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน หรือวานนี้ ในช่วงบ่ายพรรคประชุมเรื่องใด นายไผ่ กล่าวว่า เรื่องการจัดงานครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประชาชนจีน ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 6 กรกฎาคมนี้

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2804583

เตลิวีส์

พฤษภาคมที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.43 น.

"ธรรมนัส" เน้นปรองดอง - สร้างสามัคคี

“ไผ่ ลิกค์” เผยแนวทางทำพรรคของ “ธรรมนัส” เน้นปรองดอง-สร้างสามัคคี พา พปชร.เป็นสถาบันการเมือง



เมื่อวันที่ 1 ก.ค.นายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำแพงเพชร ในฐานะรองเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองเลขาธิการพรรค พปชร. ว่า สำหรับแผนการทำงาน จะเป็นไปตามที่ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรค ได้วางไว้ ส่วนตนหากมีโอกาสก็จะทำให้เต็มที่ตรงไหนที่ทำงานก็จะช่วยทำ ทั้งนี้ ร.อ.ธรรมนัส เน้นย้ำเรื่องความปรองดองและความสามัคคีในพรรคเป็นเรื่องแรก จากนั้นคือทิศทางทำงานของพรรค เพื่อเดินไปสู่การเป็นสถาบันทางการเมือง ซึ่งจะต้องทำให้ดีและเร็วที่สุด และที่ผ่านมาได้ประชุมวางแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุด คือ การประชุมส.ส.เพื่อเตรียมการประชุมเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยประชาชนจีน ในวันที่ 6 ก.ค.นี้

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/853580>

เดลินิวส์

พุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 12.14 น.

"ปิยบุตร - อดิคม" นำขบวน " Re-solution" ยื่น 1.5 แสนชื่อแก้ รธน.

"ปิยบุตร-อดิคม" นำขบวน " Re-solution" หอบ 1.5 แสนชื่อยื่นแก้ รธน. ปลุกจับตา ส.ว.คว่ำร่างประชาชนอีกหรือไม่ ระบุอย่าให้ ส.ว.ยี่ตวาระสำคัญของประเทศ



เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่ม Re-solution นำโดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า พร้อมคณะ เข้ายื่นรายชื่อประชาชน จำนวน 150,921 คน ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ผ่านนายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะชัดเจนกว่านี้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะมีผลต่อชีวิตประชาชนเท่านี้ การยื่นรายชื่อครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกฯ ปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ยกเลิก ส.ว.250 คน และยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งถ้าแก้ไขได้ก็จะส่งผลที่ดีขึ้นต่อชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน

ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สะท้อนความต้องการของประชาชนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่ตอนนี้เราต้องปิดรับรายชื่อ เพราะต้องนำรายชื่อมาตรวจสอบ หากเรายังเปิดอยู่คงจะมีประชาชนอีกมากมาร่วมลงชื่อในครั้งนี้อย่างแน่นอน หวังว่าครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของ ส.ส.และ ส.ว.ให้นำร่างแก้ไขของภาคประชาชนสู่การพิจารณา ไม่ใช่คว่ำเหมือนครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามว่าวุฒิสภาจะดำเนินการอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน

เมื่อถามว่าเกรงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูก ส.ว.คว่ำเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เราทราบดีว่าการแก้รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 เป็นเรื่องยาก เพราะมีอุปสรรคสำคัญคือ ส.ว. ซึ่งจะหาเสียง 1 ใน 3 ของ ส.ว. ได้อย่างไร ที่ผ่านมา ส.ว.ใช้อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ แสดงว่าถ้าร่างนี้ถูกคว่ำอีกก็ใกล้ถึงเวลาสุดท้ายของ ส.ว.แล้ว ถ้าไม่รับร่างนี้อีก ส.ว.ต้องตอบคำถามว่ามีเหตุผลอะไรถึงขัดขวางเจตจำนงของประชาชน ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกคว่ำอีก พวกเราจะรณรงค์ต่ออย่างแน่นอน

เมื่อถามต่อว่าที่ผ่านมา ส.ว.อ้างว่ามีที่มาจากการทำประชามติของประชาชน นายปิยบุตร กล่าวว่า การทำประชามติครั้งล่าสุดเป็นการทำประชามติที่มีปัญหา คำถามพวงมีความกำกวมทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และผู้รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็ถูกจับกุมคุมขัง ดำเนินการคดีติดคุก ดังนั้น จึงอย่าปล่อยให้ ส.ว.ยี่ตวาระสำคัญของประเทศชาติในการแก้รัฐธรรมนูญ

ด้านนายสมบูรณ์ กล่าวว่า จะได้นำรายชื่อทั้งหมดตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายและยื่นต่อประธานรัฐสภาต่อไป.

อ้างอิง : <https://www.dailynews.co.th/politics/853370>

30 มิถุนายน 2564 12:16 น.

มาตามนัด! “กลุ่ม Re-solution” หอบรายชื่อ 1.5 แสนยื่นแก้ รธน. ด้าน “ปิยบุตร” ดักคอจับตา ส.ว.คว่ำร่าง พชช.



เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. ที่รัฐสภา กลุ่ม Re-solution นำโดยนายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า นายพริษฐ์ วัชรสินธุ ผู้ก่อตั้งกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้า พร้อมคณะ เข้ายื่นรายชื่อประชาชน จำนวน 150,921 คน ขอแก้ไขรัฐธรรมนูญเพิ่มเติม ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ผ่านนายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร ถึงนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ

โดยนายพริษฐ์ กล่าวว่า ไม่มีช่วงเวลาใดที่จะชัดเจนกว่านี้ว่าการแก้รัฐธรรมนูญจะมีผลต่อชีวิตประชาชนเท่านี้ การยื่นรายชื่อครั้งนี้จะเป็นการเปิดประตูแก้รัฐธรรมนูญ เพื่อยกเลิกอำนาจของวุฒิสภาในการโหวตเลือกนายกฯ ปฏิรูปที่มาของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระ ยกเลิกส.ว.250 คน และยกเลิกยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งถ้าแก้ไขได้ก็จะส่งผลที่ดีขึ้นต่อชีวิตและเศรษฐกิจของประชาชน

ด้านนายปิยบุตร กล่าวว่า การเปิดครั้งนี้เป็นการรวบรวมรายชื่อผ่านระบบออนไลน์ ซึ่งประชาชนให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก สะท้อนความต้องการของประชาชนในเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญ แต่ตอนนี้เราต้องปิดรับรายชื่อ เพราะต้องนำรายชื่อมาตรวจสอบ หากเรายังเปิดอยู่คงจะมีประชาชนอีกมากมายมาร่วมลงชื่อในครั้งนี้ด้วย หวังว่าครั้งนี้จะเป็นตัวกระตุ้นเตือนจิตสำนึกของส.ส.และส.ว.ให้นำร่างแก้ไขของภาคประชาชนสู่การพิจารณา ไม่ใช่คว่ำเหมือนครั้งที่ผ่านมา ครั้งนี้จึงขอให้ประชาชนติดตามว่าวุฒิสภาจะดำเนินการอย่างไรกับร่างรัฐธรรมนูญของประชาชน

เมื่อถามว่าเกรงว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้จะถูกส.ว.คว่ำเหมือนที่ผ่านมาหรือไม่ นายปิยบุตร กล่าวว่า เราทราบดีว่าการแก้รัฐธรรมนูญ ในมาตรา 256 เป็นเรื่องยาก เพราะมีอุปสรรคสำคัญคือ ส.ว. ซึ่งจะหาเสียง 1 ใน 3 ของส.ว. ได้อย่างไร ที่ผ่านมาส.ว.ใช้อำนาจที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยในการคว่ำร่างรัฐธรรมนูญ แสดงว่าถ้าร่างนี้ถูกคว่ำอีก ก็ใกล้ถึงเวลาสุดท้ายของส.ว.แล้ว ถ้าไม่รับร่างนี้อีก ส.ว.ต้องตอบคำถามว่ามีเหตุผลอะไรถึงขัดขวางเจตจำนงของประชาชน ทั้งนี้ ยืนยันว่าหากร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ถูกคว่ำอีก พวกเราจะรณรงค์ต่ออย่างแน่นอน

เมื่อถามว่าส.ว.อ้างว่ามีที่มาจากการทำประชามติของประชาชน นายปิยบุตร กล่าวว่า การทำประชามติครั้งล่าสุดเป็นการทำประชามติที่มีปัญหา คำถามพ่วงมีความกำกวมทำให้ประชาชนเกิดความสับสน และผู้รณรงค์ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในขณะนั้นก็ถูกจับกุมคุมขัง ดำเนินการคดีติดคุก ดังนั้น จึงอย่าปล่อยให้ ส.ว.ยึดกุมวาระสำคัญของประเทศชาติในการแก้รัฐธรรมนูญ

ด้านนายสมบุรณ์ กล่าวว่า จะได้นำรายชื่อทั้งหมดตรวจสอบตามกระบวนการกฎหมายต่อไป

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/257285>

01 ก.ค. 2564 เวลา 9:14 น.

ร้อง ป.ป.ช. สอบจริยธรรมร้ายแรง 277 ส.ส. โดดร่มไม่ร่วมประชุมสภา



ศรีสุวรรณ ร้อง ป.ป.ช. สอบ 277 ส.ส.เหตุโอดประชุมสภาระหว่างการพิจารณา พ.ร.บ. วัตถุประสงค์ร้าย เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ อย่างร้ายแรง อดยับกินเงินภาษีประชาชนแต่ไม่ทำงานตามหน้าที่

1 กรกฎาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เปิดเผยว่า หลังจากเกิดกรณีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรล่ม เมื่อวานนี้ (30 มิถุนายน 64) อันเนื่องมาจากมี ส.ส. เข้าร่วมประชุมไม่ครบในระหว่างการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวัตถุประสงค์ร้าย เมื่อมีการตรวจสอบองค์ประชุมพบว่า มี ส.ส. มาแสดงตนแค่ 206 คน จาก 483 คน โดยมี ส.ส. จำนวน 277 คนไม่แสดงตนนั้น ในวันที่ 2 ก.ค. 64 จะเดินทางมายื่นร้องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวนี้

ทั้งนี้ การไม่เดินทางมาร่วมประชุมสภาหรือมาประชุมแต่ไม่แสดงตนจนเป็นเหตุให้องค์ประชุมไม่ครบ ไม่สามารถพิจารณาร่างกฎหมายต่อไปได้ ประธานสภาฯ จึงต้องสั่งปิดการประชุมไปนั้น ถือว่า เป็นเหตุร้ายแรงที่สังคมไทยไม่ควรปล่อยให้สมาชิกผู้ทรงเกียรติแต่ชื่อเหล่านี้ กินเงินภาษีของประชาชนโดยไม่ยอมทำงานตามหน้าที่ต่อไปได้ เป็นเหตุให้ถูกสังคมวิพากษ์วิจารณ์ทำให้สภาเสื่อม อันเป็นพฤติกรรมที่ขัดหรือแย้งต่อหน้าที่ของตนตามที่ได้ปฏิญาณตนในที่ประชุมแห่งสภาที่ตนเป็นสมาชิก ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ม.115 จึงถือได้ว่า เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมฯ 2561 อย่างร้ายแรง ประกอบข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและกรรมการ 2563 ตามที่รัฐธรรมนูญ 2560 ม.128 และ ม.219 วรรคสอง บัญญัติไว้

ด้วยเหตุดังกล่าว สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย จึงจะนำรายชื่อ ส.ส. ทั้ง 277 คน ไปยื่นให้ ป.ป.ช. ทำการสอบสวนชี้มูลความผิด เพื่อส่งอัยการฟ้องต่อศาลอาญา แผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองต่อไป โดยจะเดินทางไปยื่นเรื่อง

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/politics/485994>

1 กรกฎาคม 2564 11:48 น.

“วิษณุ” บอก สภาล่ม ไม่รู้เพราะโควิดหรือเทคนิค หวั่น ล่มอีกจะกระทบกม.สำคัญ



เมื่อเวลา 10.00น. วันที่ 1 ก.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กรณี สภาล่มในการพิจารณาร่างพ.ร.บ. วัตถุอันตรายว่า ตนไม่แน่ใจว่าสาเหตุที่สภาล่มเพราะปัญหาส.ส. กลัวโควิด หรือไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว เพราะมีหลายฝ่ายไม่เห็นด้วยกับมาตรา 6 ของพ.ร.บ.ฉบับนี้จึงตั้งกันขึ้นมา

เมื่อถามว่าเห็นพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทย ระบุหากกฎหมายดังกล่าวผ่านการพิจารณา เกรงว่า สารเคมีอันตราย 3 ชนิดที่ถูกห้ามใช้จะกลับมาใช้ได้ นายวิษณุ กล่าวว่า “ก็นี่ไงคือปัญหาที่ทำให้สภาล่มเพราะโควิดหรือ เพราะร่างกฎหมายดังกล่าว” เมื่อถามว่าร่างเดิมของรัฐบาลกำหนดให้ 3 สารเคมีสามารถกลับมาใช้ได้ใช่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ก็ไม่ทราบตอบไม่ถูก และได้ยืนยันว่ากระทรวงที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังทำงานกันอยู่

เมื่อถามว่า เหตุการณ์สภาล่มกระทบภาพลักษณ์สายตาประชาชนอย่างไร นายวิษณุ กล่าวว่า มันไม่ได้ลุ่ม บ่อย สมัยประชุมนี้เพิ่งลุ่มครั้งแรก เราต้องเข้าใจเพราะมีเหตุโควิด แม้สภาจะบอกไม่ต้องกลัวเพราะมีมาตรการ แต่ถ้า ส.ส.เขากลัวก็ไม่ว่าจะอย่างไร และขออย่าว่าที่ลุ่มเป็นเพราะกลัวโควิดหรือเพราะเรื่องกฎหมาย

เมื่อถามว่า หากเป็นเหตุผลกลัวโควิดจะส่งผลกระทบต่อกฎหมายสำคัญของรัฐบาลรวมถึงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 65 หรือไม่นายวิษณุ กล่าวว่าก็ต้องคอยดูกันไป มีเหตุตรงไหนก็ป้องกันตรงนั้นไปสักระยะหนึ่ง เมื่อดูแล้วว่าไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่มคนจะได้วางใจ ส่วนกฎหมายงบประมาณ 65 ยังไม่กังวลเพราะอีกนาน คงไม่รอไปถึงจนครบ 105 วัน แต่ก็ยังมีกฎหมายที่สำคัญกว่านั้นเช่นกฎหมายที่ต้องประชุมร่วมรัฐสภา

เมื่อถามว่า ประธานวิปรัฐบาลอ้างว่าเหตุที่ลุ่มเป็นเพราะเทคนิคในการคัดค้านกฎหมาย นายวิษณุ ตอบว่า มันก็เหมือนการประชุมสภาเวลาคนไม่เห็นด้วยก็ใช้วิธีวอล์กเอาท์ หรือใช้วิธีเดินออกกันแล้วนั่งบงก์ประชุม เป็นเทคนิคของสภาที่มีเยอะมากมาย แต่ยอมรับว่าหากเป็นกฎหมายสำคัญจะเป็นเรื่องใหญ่ แต่กรณีนี้มีการถกเถียงกันแล้วหลายครั้ง และยังมีในใจว่าถ้าไม่มีโควิดการพิจารณากฎหมายนี้ก็อาจมีการวอล์กเอาท์เกิดขึ้น

เมื่อถามว่ากฎหมายดังกล่าวถือเป็นกฎหมายการเงินถ้าลงมติแล้วไม่ผ่านกระทบรัฐบาลหรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่กระทบเพราะผ่านวาระหนึ่งมาแล้ว ถ้าจะกระทบคือตกไปตั้งแต่วาระหนึ่ง เรื่องนี้ไม่มีกฎหมายบังคับแต่เป็น มารยาทและธรรมเนียมที่ถือมา เหมือนกรณีถ้าสภาไม่ไว้วางใจรัฐบาลก็ต้องหาทางออกเช่นลาออกหรือยุบสภา เหมือนที่ ประเทศอังกฤษและประเทศไทยยึดถือ

เมื่อถามถึงกรณี นายสมบุรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาฯ ออกมาระบุใครอยากรู้รายชื่อส.ส.ไม่เข้าประชุมให้มาดู เพื่อตัดสินใจในการเลือกตั้งครั้งต่อไป นายวิษณุ กล่าวว่า ไม่ทราบเรื่อง

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/257607>

MATICHON ONLINE

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 - 12:17 น.

‘บิ๊กป้อม’ สั่งพับไมค์ เมินตอบสื่อ ปม ส.ส. พปชร. โดดประชุมสภา



‘บิ๊กป้อม’ สั่งพับไมค์ เมินตอบสื่อ ปม ส.ส.พปชร.โดดประชุมสภา

เมื่อเวลา 11.45 น. วันที่ 1 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาล ว่า หลังการประชุมคณะกรรมการประสานและกำกับการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์และการประชุมคณะกรรมการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้องกับการค้ำมนุษย์ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก่อนที่จะลงมาขึ้นรถยนต์ได้สั่งให้ผู้ติดตามเก็บไมค์โคโฟนที่เตรียมไว้สำหรับการสัมภาษณ์ ออก

โดยพล.อ.ประวิตรมีท่าทีเรียบเฉยพร้อมมุ่งหน้าเดินไปยังรถยนต์ที่จอดรออยู่ แต่ในขณะที่ผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามพล.อ.ประวิตร กรณีเหตุการณ์สภากลุ่มในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิวัฒนาการ (ฉบับที่) พ.ศ. ซึ่งส.ส.พลังประชารัฐ แสดงตนเพียง 9 คนจาก ส.ส.ทั้งหมด 120 คน พล.อ.ประวิตร เงียบไม่ตอบคำถามและรีบเดินขึ้นรถยนต์ออกจากทำเนียบรัฐบาลทันที

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2804868

1 กรกฎาคม 2564 11:57 น.

ฝ่ายค้านโวย ครม. ไร้ความรับผิดชอบ หนีสภาฯ ตอบ 3 กระทู้ถามสด โดดร่วมงานภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์



เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่รัฐสภา มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมได้พิจารณากระทู้ถามสด จำนวน 3 กระทู้ ประกอบด้วย กระทู้ถามสด ของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล เรื่องการแก้ปัญหาของการแพร่ระบาดของโควิด-19 งามพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม จึงได้มอบหมายให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯและรมว.สาธารณสุข แต่นายอนุทิน ได้มอบหมายให้นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ตอบแทน , กระทู้ถามสดของนพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังธรรมใหม่ ตั้งกระทู้ถามสดเรื่องรถไฟฟ้ารางคู่ นายศักดิ์ สยามซิดชอบ รมว.คมนาคม และกระทู้ถามสดของ นางสกุณา สาระนันท์ ส.ส.สกลนคร พรรคเพื่อไทย ตั้งถามเรื่องโรคระบาดลิมปีสกิน งาม นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซึ่งรองประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ารัฐมนตรีไม่สะดวกที่จะเดินทางมาชี้แจง ต้องเลื่อนออกไปก่อน เนื่องจากติดภารกิจสำคัญไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ดังนั้นหากผู้ที่ตั้งกระทู้ถามสดต้องการยื่นกระทู้ถามสดด้วยวาจาขอเสนอใหม่ในสัปดาห์ถัดไป

ทำให้ส.ส.ฝ่ายค้าน โดยเฉพาะนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า กรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ไม่มาตอบกระทู้สักคนเดียว ถือเป็นความผิดของครม. ไม่ใช่สภาฯ ดังนั้นขอให้พิจารณาในสัปดาห์หน้าให้บรรจุกระทู้ถามสดที่ครม. ไม่มาตอบ เพราะเป็นความรับผิดชอบของครม. ต่อสภาฯ ตนไม่เห็นด้วยที่กระทู้ถามสด ถูกปิดตก เพราะครม. ไม่มาตอบ และต้องยกไปสัปดาห์หน้า จึงขอให้สมาชิกหารือกับประธานสภาฯ อีกครั้ง

นายศุภชัย ชี้แจงว่า ต้องยึดข้อบังคับการประชุมในสัปดาห์หน้าจะมีกระทู้ถามสด 3 กระทู้ เพราะช่องทางของการตั้งกระทู้ สามารถทำได้ในกระทู้แยกเฉพาะ และช่องทางอื่นๆ ขอให้ไปดำเนินการตามนั้น ซึ่งการเลื่อนกระทู้ไม่มีเฉพาะฝ่ายค้านเท่านั้น ฝ่ายรัฐบาลก็เช่นเดียวกัน ซึ่งก็เลื่อนทั้งสองฝ่าย หากกระทู้ถามสดมีความจำเป็นและสำคัญ ส.ส.สามารถยื่นกระทู้ถามสดด้วยวาจาได้ ไม่ได้ตัดทิ้ง ตนเข้าใจปัญหา แต่ประธานต้องยึดข้อบังคับ เพราะมีหลายฝ่ายหวังดีว่า ตนไม่ยึดข้อบังคับกรณีพิจารณาบรรจุกระทู้ถามสด โดยข้อบังคับกำหนดให้บรรจุไว้ 3 กระทู้ ดังนั้นขอให้วิป 2 ฝ่ายหารือ ถึงช่องทางที่จะแก้ปัญหา หรือจะแก้ข้อบังคับหรือไม่ต้องหารือผ่านประธานสภาฯ อีกครั้ง

นายจุลพันธ์ กล่าวตอบโต้ว่า คำชี้แจงของนายศุภชัยเอียงกระทู้อื่นๆ ทำให้นายศุภชัย ชี้แจงว่า เป็นไปตามข้อบังคับการประชุม

ผู้สื่อข่าวรายงานเหตุที่ครม.ไม่มาตอบกระทู้ถามสดนั้น ส่วนใหญ่ ได้เดินทางไปร่วมคณะนายกรัฐมนตรีนั่งพื้นที่ จ.ภูเก็ต ซึ่งมีโครงการเปิดพื้นที่ท่องเที่ยว ตามโครงการ ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ ในวันที่ 1 กรกฎาคม ทั้งนี้ทำให้มีการเลื่อนกระทู้ถามทั่วไปอีก 4 กระทู้ด้วย

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/257613>

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564

อ.จุฬาฯ กางข้อกฎหมาย ชี้ ส.ส. รัฐบาล จงใจทำ สภาล่ม อาจมีโทษทาง กม.



อ.จุฬาฯ กางข้อกฎหมาย ชี้ ส.ส. รัฐบาล จงใจทำ สภาล่ม ละเมิดอำนาจรัฐสภา เข้าข่ายผิดจริยธรรมเผยแพร่อาจมีโทษทางกฎหมาย ยกตัวอย่างกรณีอังกฤษ

วันที่ 1 ก.ค.64 ผศ.ดร.พรสันต์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความคิดเห็นกรณีสภาล่ม ความว่า

ว่าด้วยเรื่องสภาล่ม

คุณวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส. จากพรรคพลังประชารัฐ ในฐานะวิปรัฐบาล ออกมาให้สัมภาษณ์กรณีสภาผู้แทนราษฎรล่มจนทำให้ไม่สามารถพิจารณาร่าง พ.ร.บ. วัตถุประสงค์รายได้ เนื่องจาก ส.ส. รัฐบาลไม่เข้าประชุมว่า “เป็นเทคนิคีรอเวลา เพราะคุยกันยังไม่รู้ พรรคร่วมรัฐบาลก็ไปคนละทางกันเลย” กรณีนี้มีประเด็นในทางกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐสภาที่ต้องอธิบายดังนี้ครับ

1. การกระทำของ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลที่ไม่เข้าประชุม (ข้อเท็จจริงปรากฏด้วยว่าบางท่านไปที่สภาแต่ไม่แสดงตนรวมถึงคุณวิรัชเองด้วย) ตามหลักกฎหมายรัฐธรรมนูญและกฎหมายรัฐสภา เรียกการกระทำนี้ว่า “การเตะถ่วงการตราตัวบทกฎหมาย” (Filibuster)

2. จากบทสัมภาษณ์ของคุณวิรัชชี้แจงว่าที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลไม่เข้าร่วมประชุมนั้นก็เพราะยังคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วจะให้ห้องประชุมครบได้อย่างไร ลักษณะการกระทำและคำพูดมีความชัดเจนว่ามี “เจตนา” ที่จะทำให้สภาผู้แทนราษฎรไม่สามารถดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายได้

3. เมื่อการที่ ส.ส. ฝ่ายรัฐบาลรวมถึงคุณวิรัชร่วมใจกันไม่เข้าประชุมโดยมี “เจตนา” ตามที่ให้สัมภาษณ์ว่าเป็น “เทคนิค” ที่ทำขึ้น ตามหลักกฎหมายรัฐสภาแล้วเป็น “การละเมิดอำนาจรัฐสภา” (Contempt of Parliament) ซึ่งหมายถึง เป็นการจงใจที่จะสร้างอุปสรรค หรือขัดขวางการทำหน้าที่ของรัฐสภา ณ ที่นี้ก็คือ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการพิจารณาร่างกฎหมายได้ตามที่อธิบายไปตามข้อ 2

4. การเจตนาเตะถ่วงการพิจารณาร่างกฎหมายถือเป็นการกระทำผิดที่กระทบต่อ “หลักการปฏิบัติเพื่อประโยชน์สาธารณะของฝ่ายนิติบัญญัติ” ที่เรียกร้องให้ต้องปฏิบัติหน้าที่ต้องกระทำโดยไม่ชักช้าด้วย

ดังนั้น จึงถือได้ว่าเข้าข่ายขัดต่อข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและคณะกรรมการ พ.ศ.2563 ที่กำหนดให้ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือเพื่อประโยชน์ประเทศ อุทิศเวลาให้การประชุม และพิจารณากฎหมายโดยไม่ชักช้า ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเป็นไปตามภารกิจของฝ่ายนิติบัญญัติที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ในหมวดที่ 7 รัฐสภา

5. ประเด็นนี้อยู่ในขอบข่ายการทำหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมสภาผู้แทนราษฎรที่จะต้องพิจารณาว่าการกระทำดังกล่าวมีลักษณะขัดต่อข้อบังคับหรือไม่อย่างไร และทำความเข้าใจต่อไปยังสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมีมติต่อไป หากเป็นกรณีฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงก็จะถูกส่งไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปครับ

ผมเห็นว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะผู้แทนปวงชนพึงต้องทำหน้าที่ของตนเองตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเพื่อประโยชน์ของประชาชนครับ

อนึ่ง กรณีการเตะถ่วงการพิจารณากฎหมาย สภาผู้แทนราษฎรของประเทศอังกฤษ (House of Commons) เคยมีมติลงโทษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในฐานะละเมิดอำนาจรัฐสภา เนื่องจากเป็นการกระทำเพื่อขัดขวางการทำหน้าที่ของสภาอันเป็นการกระทำต่อประโยชน์สาธารณะอย่างไร้เหตุผล

อ้างอิง : https://www.matichonweekly.com/hot-news/article_439693

01/07/2564 09:32

“ชวน” ยินดีให้ตรวจสอบ



รัฐสภา 1 ก.ค.-“ชวน” ไม่หวั่น “เรื่องไกร” ร้องป.ป.ช. ปมใช้รถหลวงลงพื้นที่แจกหน้ากากอนามัย
บอกยินดีให้ตรวจสอบ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายเรืองไกร
ลี้กิจวัฒน์ สมาชิกพรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.)
เพื่อตรวจสอบการใช้รถประจำตำแหน่งลงพื้นที่ปฏิบัติการกิจกรรมอบหน้ากากอนามัยในต่างจังหวัด
ว่า ยินดีให้ตรวจสอบการใช้จ่ายทั้งหมด ซึ่งต้องระมัดระวัง หากจะตรวจสอบ ก็ไม่มีปัญหา.-สำนักข่าวไทย

อ้างอิง : <https://tna.mcot.net/politics-729030>



หากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่พรรคฝ่ายค้าน พรรครัฐบาล รวมไปถึงมวลชนบางกลุ่มเห็นว่ามีปัญหาในหลายแง่มุม จำเป็นต้องได้รับการแก้ไข

ฉากการเมืองที่เกิดขึ้นเมื่อปลายสัปดาห์ก่อน ในการประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ก็เสมอเพียงแค่เลาะเปลือกผิวไม่ได้เจาะถึงในกลางสิ่งทีหลายคนมองว่าเป็นผลไม้พิษ จากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 13 ฉบับ อันประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 1 ฉบับ พรรคเพื่อไทย 4 ฉบับ พรรคภูมิใจไทย 2 ฉบับ พรรคประชาธิปัตย์ 6 ฉบับ สามารถผ่านเสียงโหวตเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภาเพียงฉบับเดียว และผ่านกติการัฐธรรมนูญที่ต้องมีเสียงสนับสนุนจาก ส.ว. ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 หรือ 84 เสียง เป็นของพรรคประชาธิปัตย์ คือเปลี่ยนระบบเลือกตั้งเป็นบัตร 2 ใบ ปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีมติรับหลักการ 552 คะแนน จากที่มี ส.ส.และ ส.ว.ปฏิบัติหน้าที่อยู่ 733 คน แบ่งเป็น ส.ส. 342 คะแนน วุฒิสมาชิก 210 คะแนน

แม้แต่ร่างของพรรคพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาล ที่ถือว่า “คนกันเอง” ก็ยังไม่รอดจากการถูก ส.ว. ตีตก ชนิดผิดคาดท่านผู้ชม ห่างไกลจากเป้าหมายร้อยละ 256 ของรัฐธรรมนูญ เพื่อนำไปสู่การตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนเพื่อยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ หรือแม้แต่ปิดสวิทช์ ส.ว. ก็ไม่สามารถเข้าไปแตะต้อง

เส้นทางที่จะพอไปได้ของฝ่ายต้องการยกเลิกเรื่องกฎหมายสูงสุดก็คืออาศัย พ.ร.บ. การออกเสียงประชามติ ที่เพิ่งผ่านรัฐสภาไปเมื่อ 22 มิถุนายนที่ผ่านมา ไปขอฉันทานุมัติจากประชาชนว่าเห็นด้วยกับการให้มีรัฐธรรมนูญฉบับนี้หรือไม่ มี 3 ช่องทางให้เดินคือ การเสนอทำประชามติโดยคณะรัฐมนตรี รัฐสภา และภาคประชาชนร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 5 หมื่นรายชื่อ

ในช่องทางแรกน่าจะเกิดขึ้นได้ยาก โดยเฉพาะสำหรับพรรคพลังประชารัฐแกนนำรัฐบาล เนื่องจากรัฐธรรมนูญ 2560 ยังคงสร้างข้อได้เปรียบในทางการเมือง ถึงขนาด มีวลีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ “ถูกออกแบบมาเพื่อเรา”

ช่องทางที่สอง อาศัยมติของรัฐสภาเป็นผู้เสนอและส่งให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้จัดฟังเสียงประชาชน อาจยังมีปัญหาเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ 2560 มาตรา 156 ว่าด้วยการประชุมร่วมของรัฐสภาไม่ได้มีข้อบัญญัติให้ ส.ส.-ส.ว. ประชุมร่วมในญัตติทำประชามติ หมายความว่า แต่ละฝ่ายต่างไปประชุมลงมติกันเอง

กรณีสภาผู้แทนราษฎรสามารถสร้างความเห็นพ้อง มิมติเห็นด้วยกับการทำประชามติด้วยเสียงเกินกึ่งหนึ่ง หากที่ประชุมในซีกวุฒิสภา ให้ความเห็นชอบไม่ถึงครึ่ง ข้อเสนอทำประชามติก็ไปไม่ถึงรัฐบาล

ยิ่งเมื่อตรวจสอบท่าทีตลอดมาของ ส.ว.สวนใหญ่ต่อประเด็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ด้วยการแก้ไข มาตรา 256 ที่ออกมาในทางลบ หรือเข้าทำนองเดียวกับการประชุมพิจารณาร่างแก้ไข 13 ฉบับ เมื่อ 23-24 มิถุนายน ก็พอจะคาดเดาได้ว่า การไปขอฟังเสียงประชาชน (ที่อาจจะสับสนเสียงไม่ตรงกับจุดยืนของ ส.ว.) ก็แทบเลิกคิดกันเลยทีเดียว

ในที่สุดจึงน่าจะเหลือช่องทางสุดท้าย ตัดสินกันที่ภาคประชาชนร่วมลงชื่อไม่น้อยกว่า 5 หมื่นรายชื่อเพื่อ เปิดประตู “ประชามติ” เช่นนั้นคงได้เห็นความเคลื่อนไหวการเมืองนอกสภาการชุมนุมมณเฑียรราชบพิธภักดี พร้อมด้วย ข้อเรียกร้องในมิติอื่นๆ ถึบ่่อยขึ้น ขณะนี้ก็ได้เห็นสัญญาณเริ่มกันบ้างแล้ว จะร้อนแรงแค่ไหน ต้องติดตาม

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/news_2802499

MATCHON ONLINE

วันที่ 30 มิถุนายน 2564 - 13:00 น.

รายงาน : กลยุทธ์ เชนิษฐหน้า พลังประชารัฐ กับ เพื่อไทย เลือกตั้ง บัตร 2 ใบ



ไม่ว่าจะเป็นระบบเลือกตั้งแบบ 350 เขต 150 บัญชีรายชื่อ ไม่ว่าจะเป็ระบบเลือกตั้งแบบ 400 เขต 100 บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทยเป็ยมด้วย “ความพร้อม” คำถามอยู่ที่ว่า พรรคพลังประชารัฐพร้อมหรือไม่ พรรคภูมิใจไทยพร้อมเพียงใด พรรคประชาธิปัตย์คิดหรือว่าจะสามารถพลิกฟื้น ในเมื่อพรรคภูมิใจไทยก็ “เต็ยง” มาจาก “วัคซีน” ยิ่งเมื่อ นายอนุทิน ชาญวีรกุล เล่นบทเหมือน “วอลล์ เปเปอร์” ให้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโสภา ขณะชู 2 นิ้ว รูปตัววี พร้อมกับเปล่งคำว่า “นะจ๊ะ” ออกมา ยิ่งทำให้ภาพฉายเรื่อง “โควิด” มีความแจ่มชัด

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์แม้จะมีความมั่นใจในรากฐานที่ยังลึกลงตั้งแต่เดือนเมษายน 2489 แต่เชื่อหรือว่า 2 ปีที่ร่วมกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโสภา จะสร้างความแข็งแกร่ง จึงเหลือเพียง “พลังประชารัฐ” เท่านั้นที่หาญสู้กับ “เพื่อไทย” หากถามว่าความแข็งแกร่งของพรรคพลังประชารัฐอยู่ตรงไหนนอกเหนือไปจากการมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโสภา ยืนเรียงเคียงกับ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ คำตอบย่อมเป็น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า อาจเป็นเพราะ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เติบใหญ่เป็นลำดับในทางการเมืองตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย และแม้กระทั่งพรรคเพื่อไทยก่อนถูก “รัฐประหาร”

เมื่อผนวกเข้ากับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ประสานเข้ากับ “วิทยายุทธ์” ทางการเมืองอันเก็บสะสมมาตั้งแต่ยุคพรรคไทยรักไทย ประสานกับการปฏิบัติที่เป็นจริงในห้วง 2 ปีหลังเดือนมีนาคม 2562 ก็เทียบได้กับบารมีที่ นายเสนาะ เทียนทอง เคยมี คำถามก็คือ หลังรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโสภา ก็เคยได้ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ พร้อมกับ “4 กุมภาพันธ์” ไปแล้ว มิใช่หรือ แล้วผลงานของ “4 กุมภาพันธ์” เป็นอย่างไร

ถามว่าเมื่อ นายเสนาะ เทียนทอง ไปจัดตั้งพรรคประชาราชเป็นอย่างไร ถามว่าเมื่อ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ไปเป็นรองนายกรัฐมนตรีเศรษฐกิจเป็นอย่างไร ะตากรรม ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ก็เป็นเช่นนั้น ที่ นายเสนาะ เทียนทอง แม้บารมีได้สำเร็จก็เพราะมี นายทักษิณ ชินวัตร ที่ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ เสมือนว่ามีผลงานก็เพราะ นายทักษิณ ชินวัตร เมื่อเป็น พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโสภา ก็ดังที่รู้กันตลอด 7 ปี มิใช่หรือ

ปมเงื่อนอยู่ที่ นายทักษิณ ชินวัตร คือผู้ที่ยึดกุม “วิทยายุทธ์” ไม่ว่าจะยุคพรรคไทยรักไทย ไม่ว่าจะยุคพลังประชาชน ไม่ว่าจะยุคพรรคเพื่อไทย ยิ่งเมื่อแปรรูปออกมาเป็น โทนี ู๊ดซั่ม ยิ่งทวีความรุนแรง การต่อสู้ระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคพลังประชารัฐ คือการต่อสู้ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทรโสภา อาศัยบริการของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เพื่อต่อกรกับสมองก้อนโตของโทนี ู๊ดซั่ม

การต่อสู้ทางการเมืองนับจากนี้เป็นต้นไปจึงมากด้วยความร้อนแรง และจะยิ่งร้อนแรงมากขึ้นพลันที่ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไปสู่ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ บนยุทธศาสตร์กวาด ระบบเขต ประสาน บัญชีรายชื่อ ยุทธศาสตร์คือกุมชัยชนะเพื่อยึดครองพื้นที่ของ “สภาผู้แทนราษฎร” โดยพื้นฐานอาศัยพลังจากสภาผู้แทนราษฎรไปสยบ 250 ส.ว. แผนนี้ “เพื่อไทย” ทำอย่างเปิดเผย เดินหน้าอย่างร่าเริง

อ้างอิง : https://www.matichon.co.th/politics/politics-in-depth/news_2802530

30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:50 น.

เลือกตั้งบัตร 2 ใบ ‘พรรคทักษิณ’ แลนด์สไลด์!



พรรคการเมืองขนาดใหญ่ 3 พรรคคือ "เพื่อไทย" ของ ทักษิณ ชินวัตร พลังประชารัฐ และ ประชาธิปัตย์ จะได้ประโยชน์มากที่สุดจากระบบ"เลือกตั้งบัตร 2 ใบ"

หลังสมาชิกวุฒิสภาเห็นชอบร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ 13 เป็นร่างที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เสนอให้แก้ไข มาตรา 83 และ มาตรา 91 ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแบบใช้บัตร 2 ใบ โดยเหตุผลที่เสียงส่วนใหญ่ผ่านร่างนี้คือ การให้มี **"บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ"** เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิในการเลือกพรรคการเมือง และผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบแบ่งเขต ย่อมทำให้ประชาชนได้ใช้เจตจำนงในการเลือกตั้งที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น แต่แท้ที่จริงระบบเลือกตั้งแบบใช้บัตร 2 ใบ เอื้อประโยชน์ต่อพรรค การเมืองใหญ่ 3 พรรค มากกว่าพรรคขนาดกลาง และ พรรคขนาดเล็ก

บัตร 2 ใบเอื้อ 3 พรรคใหญ่

พรรคการเมืองขนาดใหญ่ 3 พรรคที่ถูกไฟท์ก็คือ พรรคเพื่อไทย (พท.) พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) จะได้ประโยชน์จากระบบเลือกตั้งแบบบัตร 2 ใบ ขณะที่พรรคขนาดกลางอย่าง พรรคภูมิใจไทย พรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทย และ พรรคการเมืองขนาดเล็ก ย่อมเสียประโยชน์อย่างแน่นอน

สาเหตุสำคัญที่พรรคการเมืองใหญ่มีโอกาสจะได้ ส.ส.เขต เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากจะกำหนดให้มี ส.ส.เขต 400 คน จากเดิมที่จะมี ส.ส.เขต 350 คน ส่วน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคการเมืองใหญ่ก็มีโอกาสได้เพิ่มเช่นกัน เพราะมีสมาชิกพรรค และมีคะแนนนิยมของพรรคอยู่แล้ว ส่วนพรรคเล็กตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ พรรคก้าวไกล โดยการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.2562 แม้จะได้ ส.ส.เขตน้อย แต่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อจำนวนมาก เพราะทุกคะแนนนำมาคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

บัตร 2 ใบกับชัยชนะ“ทักษิณโมเดล”

หากย้อนดูการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2544 เป็นการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540 และใช้การเลือกตั้งแบบใช้บัตร 2 ใบ “พรรคเพื่อไทย” จะได้ประโยชน์มากที่สุด เพราะที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยประสบความสำเร็จกับการเลือกตั้งระบบบัตร 2 ใบมากที่สุด โดย ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เคยพูดผ่านคลับเฮ้าส์ว่า “พรรคเพื่อไทย” เชื่อว่าชัยชนะในการเลือกตั้งระบบบัตร 2 ใบ หากใช้บัตร 2 ใบ เขามั่นใจว่าจะ “แลนด์สไลด์” แถมมีกลยุทธ์การหาเสียงดีกว่าพรรคอื่น และความนิยมของพรรค ความนิยมเจ้าของพรรค ยังมีอยู่สูง

ย้อนดูสถิติจากผลเลือกตั้งทั่วไปในปี 2544 ที่ใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ไทยรักไทย ได้ ส.ส. 248 ที่นั่ง จาก ส.ส.เขต 200 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 48 คน และได้คะแนนรวม 11,634,495 เสียง “เลือกคนที่ใช่กับพรรคที่ชอบ” จึงเป็นวลีฮิตในการเลือกตั้งทั่วไปปี 2544 กอปรกับช่วงนั้นคนชื่นชอบนโยบาย เจริญ Political Marketing หรือ “ทักษิณมิกส์” ส่งผลให้พรรคเพื่อไทย ชนะการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายมาแล้วถึง 3 สมัยติดต่อกัน

แต่เมื่อเปรียบเทียบการเลือกตั้งทั่วไปในปี 2562 ใช้บัตรใบเดียวครั้งแรก ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2560 พรรคเพื่อไทย ร่วงลงมาเหลือ 136 ที่นั่งจากส.ส.เขต แต่ไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแม้แต่คนเดียว คะแนนรวม 7,881,006 เสียง ต่างจากการเลือกตั้งในปี 2544 อย่างเห็นได้ชัด ไม่แปลกที่ เพื่อไทย พลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ หันมากลมเกลียวกันอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน



พปชร.ได้เปรียบเชิงกลไกรัฐ

ขณะที่ พรรคพลังประชารัฐ ภายหลังชนะการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขตต่อเนื่อง 3 สนาม ไม่ว่าจะที่ ขอนแก่น ลำปาง และ นครศรีธรรมราช ทางพรรคมีความเชื่อมั่น การทำงานของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรคคนใหม่ที่สามารถทำให้พรรคพลังประชารัฐคว้าชัยชนะมาทุกครั้ง

นอกจากนี้ นโยบายของโครงการรัฐ อาทิ นโยบายเยียวยาประชานิยม โดนใจประชาชนทั้งประเทศ จะเป็นตัวช่วยเสริมที่มีประสิทธิภาพ และมีความได้เปรียบในการควบคุมกลไกรัฐ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยังไร้คู่แข่งในฐานะเสนอนายกฯ เว้นแต่มีคู่แข่งคนใหม่ค่อยว่ากัน ได้เปรียบเชิงกลไกรัฐ เป็น แชมป์เก่าคุม้นักการเมืองท้องถิ่นเลือกตั้งใหญ่ พลังประชารัฐ ย่อมเป็นตัวเลือกที่ใช่มากที่สุด

พปช.นโยบายจับต้องได้

ส่วนพรรคประชาธิปัตย์ หากใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ อาจจะพินจุดต่ำเพราะจะเป็นพรรคเดียวในพรรคการเมืองหลัก ที่ยังเป็น “สถาบันทางการเมือง” หากเกิดแรงเหวี่ยง หรือ เกิดการสั่งสอนจากประชาชน มีความเป็นไปได้สูงที่คะแนนจะไปอยู่ที่พรรคประชาธิปัตย์

“ถ้าคนเลิกเชียร์ “ลุงตู่” ก็จะไม่ไปพรรคเพื่อไทย ไม่ไปพรรคก้าวไกล ไม่ไปพรรคพลังประชารัฐ แต่จะกลับมาเลือกพรรคประชาธิปัตย์ เพราะคนเชื่อว่าเป็นพรรคสถาบันไม่ใช่พรรคเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน หรือ พรรคเฉพาะกิจ”

นอกจากนั้น พรรคพระแม่ธรณีบีบมวยผม ยังมีผลงานการันตีจาก นโยบายประกันรายได้ราคาสินค้าเกษตร ส่งออก ไม่แปลกหากผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยเฉพาะภาคใต้ จะหวนคืนกลับมาคะแนนให้อีกครั้ง เพราะนโยบายจับต้องได้ และเชื่อว่าจะทำตามที่รับปากไว้

จากข้อมูลดังกล่าว ทั้ง 3 พรรคการเมือง เชื่อว่าได้ประโยชน์ จากบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ จึงเสนอเรื่องบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ และผลักดันเรื่องนี้เต็มที่ แต่ใครจะได้ประโยชน์มากที่สุด แล้วแต่จังหวะในการเลือกตั้ง “พลังประชารัฐ” ดุคะแนนนิยม “ลุงตู่” ว่าจะเป็นอย่างไร “ประชาธิปัตย์” จะปรับกลยุทธ์อย่างไรบ้าง “ทักษิณ” หรือ “Tony Wood same” จะมีไม้เด็ดออกมาอย่างไร ต้องลุ้นกันยาวๆ ...

อ้างอิง : <https://www.thansettakij.com/politics/485780>

30 มิถุนายน 2564 - 13:51 น.

"โทนี่" พี่ใหญ่ กับเยื่อใย "ธรรมนัส"



สายใยจักรดาว "ทักษิณ-ธรรมนัส" จากอดีตถึงปัจจุบัน ไม่มีเปลี่ยน

ไม่พลาดที่จะเป็นประเด็นข่าว เมื่อคืนวันอังคารที่ผ่านมา รายการ CARE ClubHouse x CARE Talk ของ “พี่โทนี่” ทักษิณ ชินวัตร ในหัวข้อ “โทนี่สอนน้อง” ก็ได้โอกาส “สอนน้อง” ร่วมโรงเรียนเตรียมทหาร

ช่วงหนึ่งของรายการคืนนั้น มีคนถามถึงความสัมพันธ์ของ “โทนี่” รุ่นพี่เตรียมทหาร 10 กับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ รุ่นน้องเตรียมทหาร 25

“ทักษิณ” ตอบอย่างไม่ลังเลว่า “รู้จัก แต่ก็ไม่เคยทำงานร่วมกัน นอกจากตอนที่ทราบว่าเขามาอยู่กับพรรคเพื่อไทยช่วงหนึ่ง ก็ได้พูดคุยกันบ้างในฐานะรุ่นน้อง”

แน่นอน ช่วงทักษิณ เป็นนายกรัฐมนตรี “ธรรมนัส” ยังเป็นคนติดตาม “เสธ.ไอซ์” พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต เพื่อนรักทักษิณ ต่างจากสมัยยังลักษณะ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งผู้กองธรรมนัส ร่ำรวยจากการทำธุรกิจตลาดคลองเตย , ค้าลอตเตอรี และบริษัท ปรก.

ช่วงปี 2553-2556 ร.อ.ธรรมนัส ได้ดูแล ส.ส.เพื่อไทย และแกนนำ นปช.หลายคน ตามประสานใจถึงฟังได้ จนกระทั่งผลงานเข้าตา “เจ๊แดง” จึงถูกชักชวนมาเป็นแม่ทัพภาคเหนืออีกคนหนึ่ง

หลายคนได้ฟังพี่โทนี่ พูดถึง “ธรรมนัส” อาจรู้สึกผิดหวัง เพราะคงอยากได้ยินโทนี่เหยียดหยัน “เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ” เหมือนที่โทนี่เคยพูดถึง “บิ๊กป้อม” และ “บิ๊กตู่”

โทนี่สอนน้อง

โทนี่ยอมรับว่า ได้พูดคุยกับธรรมนัสเรื่องอนาคตทางการเมืองสมัยโน้น “...วันนี้ก็ได้เป็นเลขาธิการพรรคแล้ว ก็เป็นเรื่องภายในของพรรคเขา เราจะไปวิจารณ์เขาไม่ได้ พรรคการเมืองต่างคนต่างมียุทธศาสตร์ของตัวเอง”

สาเหตุที่พรรคพลังประชารัฐ เลือกธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรค โทนี่วิเคราะห์ว่า คงเห็นธรรมนัสเป็นคนใจถึง แล้วก็คิดว่าเลือกตั้งงวดหน้าคงต้องใช้เงินใช้ทอง

“อยากจะบอกน้องว่า อย่าไปทำแบบนั้น เราสร้างนโยบายดีๆ เราไปสัญญากับประชาชน แล้วต้องทำให้ได้ แล้วประชาชนก็จะสนับสนุนเราเอง และคุณธรรมนัส เองก็ต้องคิดว่า วันนี้เมื่อมีเสียงวิจารณ์ก็ต้องฟัง แล้วก็ปรับปรุงตัวไป เพื่อจะเป็นนักการเมืองที่ดี มีอนาคตที่ดี”

น้ำเสียงของโทนี่ต่อธรรมนัส ดูประนีประนอมและรอมชอม ทำให้นักสังเกตการณ์การเมืองเชื่อว่า “อภิมาทิส” จะเกิดขึ้นจริงในวันข้างหน้า

ท่าทีของโทนี่ จึงต่างจากท่าทีของพรรคก้าวไกล และคณะก้าวหน้า รวมถึงพรรคเสรีรวมไทย ซึ่งเปิดปฏิบัติการไล่ล่า “อดีต” ของผู้กองไม่เลิก

ทักษิณ-ธรรมนัส

ช่วงปี 2544-2548 “ธรรมนัส” หรือ ร.อ.มนัส พรหมเผ่า ยังเดินตาม “เสธ.ไอซ์” พล.อ.ไตรรงค์ อินทรทัต ซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ตท.10 กับทักษิณ ได้เข้ามาช่วยงานในพรรคไทยรักไทย แต่เนื่องจากสมัยนั้น เขายังเป็นแค่คนของนาย จึงไม่ได้เข้าถึงตัวอดีตนายกฯทักษิณ

หลังรัฐประหาร 2549 ผู้กองธรรมนัส ประสบความสำเร็จทางธุรกิจ จึงได้รู้จัก ส.ส.เพื่อไทย มากขึ้น และแกนนำ นปช. ทั้งจตุพร พรหมพันธุ์ และณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

ปี 2555 ผู้กองธรรมนัส จัดทีมผู้สมัครนายก อบจ.พะเยา แข่งกับตระกูล “ตันบรรจง” ค่ายเพื่อไทยเหมือนกัน จนเกิดศึกคนกันเอง กลุ่มเสื้อแดงพะเยาโจมตีธรรมนัสมากมาย แต่แกนนำ นปช. ทั้ง “ตุ๋-เต๋น” ยกทีมไปช่วยผู้สมัครนายก อบจ.สายผู้กองหาเสียง จึงล้มแชมป์เก่าลงไปได้

ปลายปี 2556 ยิ่งลักษณะยุบสภา มีเลือกตั้งใหม่ ผู้กองธรรมนัส เป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย และรับผิดชอบ จ.พะเยา แต่การเลือกตั้งหนั้นเป็นโมฆะ

ปี 2561 ธรรมนัสกลับบ้านเกิดอีกครั้ง ในฐานะแกนนำภาคเหนือ ของพรรคพลังประชารัฐ และคนเมืองกว๊าน ยี่ด 2 ที่นั่ง ส.ส.พะเยา จากทั้งหมด 3 ที่นั่ง

ตลอดระยะเวลาที่ผู้กองธรรมนัส เป็น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ก็ยังมีน้ำใจดูแลเพื่อนเก่าในค่ายเพื่อไทย ตามประสานักเลือกตั้งมากอนเน็กซ์

ยกตัวอย่างการถอนตัวของ “พินิจ จันทรสุรินทร์” อดีต ส.ส.ลำปาง 8 สมัยในศึกเลือกตั้งซ่อม เปิดทางให้ผู้กองพาวอดีต ส.จ.เข้าสภาฯ ก็ไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอน

พล.ต.อ.สมศักดิ์ จันทะพิงค์ อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย และมิตรสหายของยงยุทธ ตียะไพรัช ได้เป็นนายก อบจ.นครสวรรค์ ก็เพราะใครบางคนมาหลอมรวม ส.ส.ปากน้ำโพ สายพลังประชารัฐ และภูมิใจไทย หนุนอดีตนายตำรวจคนดังแบบไร้คู่ต่อกรที่ทรงพลัง

นี่คือรูปธรรมแห่งเอื้อโยไมตรี ระหว่าง “พี่โทนี่” กับ “น้องธรรมนัส”

ไม่น่าแปลกใจหรอกว่า ในคลับเฮาส์คืนวันอังคาร มีคนถามโทนี่ว่า จะกลับเมืองไทยเมื่อไหร่ โทนี่ตอบชัด “กลับแน่นอน...” พร้อมหัวเราะ

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/472377>



30 มิถุนายน 2564 - 16:57 น.

"โทนี่" กลับแน่ ถาม "สามนิ้ว" ก่อน



"ทักษิณ" จะกลับแน่ ดังกระหึ่มจากคลับเฮาส์ อาจต้องตอบคำถามสำคัญของ "สามนิ้ว" เสียก่อน

ควันหลังจาก CARE ClubHouse x CARE Talk ตอน “โทนี่สอนน้อง” มีสำนักข่าวออนไลน์บางแห่งพยายามปั่นกระแส “ทักษิณกลับบ้าน” โดยหยิบเอาบางประโยคของโทนี่ หรือทักษิณ ชินวัตร มาพาดหัวข่าวเรียกความสนใจ

จริงๆแล้ว “โทนี่” ตอบคำถามของตัวแทนกลุ่มขอคืนไม่ได้ขอทานที่ว่า “จะกลับมาเมื่อไหร่ ทุกคนคิดถึงมาก” ซึ่งโทนี่ก็ตอบว่า “กลับแน่ แต่เมื่อไหร่ค่อยบอก”

ว่ากันตามเนื้อผ้า โทนี่ในคลับเฮาส์ครั้งล่าสุด ทีมงานกลุ่มแคร์ พยายามหลีกเลี่ยง “ประเด็นร้อน” ในช่วงที่มีการเสนอแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งระหว่างพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกล และตั้งแม้ว่าปะทะตึงส้ม

พูดถึงเรื่อง “ทักษิณจะกลับบ้าน” ทำให้นึกถึงภาพ “กราบแผ่นดิน” ของอดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกแอดมินเพจเยาวชนปลดแอก นำไปตัดต่อภาพ และตั้งคำถามกับเพื่อไทยและทักษิณ

สมมติว่า ทักษิณกลับมาได้จริงๆ คำถามแรกที่ “เพนกวิน” หรือ “รู้้ง” จะถามคือ “ลุงโทนี่จะเอาอย่างไรกับการปฏิรูปสถาบันฯ”

สงครามตึง

ย้อนไปเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2551 ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ต้องออกจากประเทศไทยและลี้ภัยไปอยู่ที่อังกฤษนานถึง 1 ปี 5 เดือน เนื่องจากถูกปฏิวัติรัฐประหาร ก็ได้โอกาสกลับเมืองไทย สมัยรัฐบาลสมัคร สุนทรเวช

พลันที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ทักษิณจึงก้มลงกราบที่พื้นดิน ท่ามกลางเสียงโห่ร้องของมวลชนคนรักทักษิณดังกึกก้อง

ภาพ “กราบแผ่นดิน” นี้แหละที่ได้ไปปรากฏในเพจเยาวชนปลดแอก(รีเต็ม) พร้อมข้อความ “จากปฏิรูปสถาบันฯ เหลือเพียงเปลี่ยนระบบการเลือกตั้ง”

ปฏิบัติการของเยาวชนปลดแอกเที่ยวนี้ ทำเอาคนเสื้อแดง หรือตึงโทนี่ โกรธหัวฟัดหัวเหวี่ยง เพชบุรีร้อนฉ่า ทวิตเตอร์เดือดพล่าน ถึงขั้นด่า “เด็กปากไม่สิ้นกลืนน้ำนม” แกนนนำแดงอิสระบางกลุ่มเรียกร้องให้แอดมินเยาวชนปลดแอกลบโพสต์นั้น เพื่อลดแรงปะทะของตึงสองสี

อันที่จริง ช่วงรำลึก 89 ปี แห่งการอภิวัฒน์สยาม “ตั้งแดง” กับ “ตั้งส้ม” ก็ได้เปิดศึกวิวาทะ ตั้งแต่เรื่อง บัตรเลือกตั้ง ไปจนถึงข้อปฏิรูปสถาบันฯ

คนเสื้อแดงมองว่า การกระทำของเยาวชนปลดแอก(รีเด็ม) เป็นการหยามหมิ่นผู้นำในดวงใจของพวกเขา และยืนยันว่า “พีโชนี่” ที่โผล่คลับเฮ้าส์ ไม่ได้พูดเรื่องตั้ง ส.ส.ร. ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ โดยไม่แตะหมวด 1-2

ขณะที่ “โตโต้” ปิยรัฐ จงเทพ แกนนำวีโว่ ยืนยันข้อมูลอีกชุดหนึ่งว่า โชนี่พูดจริง “..เมื่อคุณทักษิณพูดชัด ว่า ส.ส.ร. ต้องไม่แตะหมวด 1 หมวด 2 ก็เท่ากับว่าการปฏิรูปสถาบันฯ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ในที่นี้แม้ตัวเองจะเคารพคุณทักษิณ แต่ก็ต้องช่วยกันวิพากษ์วิจารณ์ได้สำหรับสังคมประชาธิปไตย”

กลุ่มแคร์ ก็ไม่ได้หาหลักฐานมาหักล้างคำพูดของโตโต้ แต่ที่แน่ๆ พรรคเพื่อไทย เสนอตั้ง ส.ส.ร. ร่างรัฐธรรมนูญ ไม่แก้หมวด 1-2

การแก้รัฐธรรมนูญที่ผ่านมา ได้เห็นความขัดแย้งเชิงอุดมการณ์ในฝ่ายประชาธิปไตยกลับมาอีกครั้ง กลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ทะลุเพดานไปแล้ว แต่เพื่อไทยกลับไปไม่ถึงเพดาน

สาวกโชนี่มองว่า ทูบเพดานหรือลดเพดาน เป็นเรื่องยุทธวิธี จะก้าวล่วงแบบไร้เดียงสา หรือสู้อย่างมี จังหวะก้าว คงต้องถกเถียงกันอีกนาน และที่สำคัญ โชนี่กับเด็กๆ ฝืนคนละเรื่องกัน

อ้างอิง : <https://www.komchadluek.net/news/scoop/472411>

1 กรกฎาคม 2564 00:10 น.

ปรับทัพ รับผิดชอบต่อ !



ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชาชน ยังเป็นพลวัต ชับเคลื่อนไม่มีหยุด แม้ในสถานการณ์ยามนี้ที่ รัฐบาล ทุ่มเทศรพกำลังไปทำการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19อย่างต่อเนื่องอยู่นั้น ก็ยอมไม่ได้ หมายความว่า เรื่องราวทางการเมืองจะต้องชะงักงันไปด้วย !

เมื่อพรรคพลังประชาชน คือพรรคใหญ่ ในปีกของรัฐบาล และยังเป็น "ศูนย์อำนาจ" ที่มีหัวหน้าพรรค ดำรง สถานะ "ผู้จัดการรัฐบาล" อย่าง "บิ๊กป้อม" พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จึงไม่ต้องแปลกใจที่จะพบว่า ภายในพรรคพลังประชาชนนั้นจึงเต็มไปด้วยความวุ่นวาย ความขัดแย้งไม่หยุดหย่อน

กระแสวิพากษ์วิจารณ์ที่พุ่งตรงไปยัง "พี่รอง" อย่าง "บิ๊กป๊อก" พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย ว่ามีส.ส.ในพรรคเกิดอาการไม่พอใจ ขึ้นไม่มีขี้น ไม่มีขลุ่ยด้วยข้อหาที่ว่า บิ๊กป๊อก ไม่ลงมาลุยงาน การเมือง ไม่ช่วยสมาชิกพรรค

น่าสนใจว่า แท้จริงแล้ว ส.ส.ในพรรคพลังประชาชน ไม่รับรู้ถึง "สัมพันธภาพ" ระหว่าง "พี่น้อง 3ป." ว่าแน่นแฟ้นกันแค่ไหนจริงหรือ ?!

คนในพรรคพลังประชาชน ไม่รู้ว่า ทั้ง พล.อ.ประวิตร , พล.อ.อนุพงษ์ และ "บิ๊กตู" พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม นั้นจะต้องกอดคอกันต่อไปจนกว่าจะถึง "ฉากจบ" ทางการเมือง โดยก่อนหน้านี้ "พี่น้อง 3ป." ก็ถอดคอร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้ว

รวมทั้งเก้าอี้ รมว.มหาดไทย นั้นถือเป็น "ตำแหน่ง" ที่ถูกวางเอาไว้ให้ พล.อ.อนุพงษ์ มาตั้งแต่แรกแล้วว่า "พี่รอง" จะกุมกลไกทางการเมืองทั่วประเทศ แต่แล้ววันดี คืนดีกลับมีกระแสดุดัน พล.อ.อนุพงษ์ จากส.ส.ในพรรค ที่มี "พี่ใหญ่" ควบคุมดูแล เสียอย่างนั้น !

อย่างไรก็ดีหากย้อนไปก่อนหน้านี้ อย่าลืมนึกว่าภายหลังจากที่ "ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า" รมช.เกษตรและ สหกรณ์ ได้เข้ามานั่งเก้าอี้ใหญ่ "เลขาธิการพรรคคนใหม่" แทน "อนุชา นาคาศัย" รมต.ประจำสำนักนายกฯ แกนนำจาก กลุ่มสามมิตร

พลันเกิด "ข่าวลือ" ผุดขึ้นมาเป็นระลอกว่า เมื่อร.อ.ธรรมนัส นั่งเลขาฯพรรคแล้ว จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ จะ ได้ พาสชั้นข้ามขึ้นไปนั่ง เก้าอี้ "ว่าการฯ" ในกระทรวงมหาดไทย เพราะทำหน้าที่เป็น "มือขวา" ให้กับ พล.อ.ประวิตร เตรียมปรับทัพรับผิดชอบต่อเลือกตั้งครั้งหน้า ซึ่งถูกคาดการณ์ว่าจะมีขึ้นก่อนรัฐบาลอยู่ครบวาระในปี 2566 อย่างแน่นอน

จากข่าวลือในวันวาน เพียงไม่กี่วัน จนมาถึงการปล่อยข่าว จงใจ กดดัน บิ๊กป็อก ว่าไม่สนับสนุนงานในพรรคพลังประชารัฐ จนกลายเป็นประเด็นขึ้นมาล่าสุด ทำให้ "พีใหญ่" อย่างพล.อ.ประวิตร ต้องออกมา "เบรค" ลูกพรรค ว่า ทั้ง พล.อ.อนุพงษ์ และพล.อ.ประยุทธ์ ต่างไม่มีสถานะเป็นสมาชิกพรรค ด้วยกันทั้งคู่ "แล้วจะให้ทำอะไร ?"

“พล.อ.อนุพงษ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค รวมทั้ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว. กลาโหม ก็ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรค แล้วจะให้เขาทำอะไร" (30 มิ.ย.64)

ปรากฏการณ์ เขย่าเก้าอี้ "มท.1" จากลูกพรรคพลังประชารัฐครั้งนี้ น่าสนใจว่า จะ "ยื่นระยะ" ไปได้ไกลสักแค่ไหน หรือจะแค่หวัง "วัดกำลัง" เช็คคลื่นลม ก่อนตัดสินใจว่าจะเดินหน้าต่อ หรือจะยอมถอย !

อ้างอิง : <https://siamrath.co.th/n/257428>

1 ก.ค. 2564 06:25 น.

ผ่านครึ่งปี "อนุทิน" ทรงอิทธิพลรัฐบาล ภารกิจเพื่อชาติ ฉีดวัคซีนโควิด-19



“วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก” ประโยคนี้ยังคงใช้ได้ดีไม่มีล้าสมัย ผลอแพลิบเดียว ปี 2564 ก็ผ่านมาครึ่งปีแล้ว ต้องยอมรับเป็นปีฉลุย ที่หนักหนาสาหัส สำหรับคนไทยทุกคนจริงๆ ยิ่งเมื่อเจ้าเชื้อร้ายโควิด-19 ยังกลับมาตามหลอกหลอนไม่เลิกลา

ปัญหาเชื่อมฤดูนี้ ได้ส่งผลสะท้อนมาถึงเสถียรภาพของ รัฐบาลบิ๊กตู่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยที่ไม่อาจที่จะหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะ เมื่อนายกฯ กำหนดเป็น “วาระแห่งชาติ” ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทยทุกคนให้ได้ถึง 70% หรือ 50 ล้านคน ทั้งประเทศ ภายในสิ้นปี 2564 นี้ ที่ดูยุ่งงาก็ต้องบอกว่า มีลุ้นกันจนเหนื่อยแน่ หลังจากยอดการฉีดวัคซีนแต่ละวันยังไม่เข้าเป้า ออกแนวกระท่อนกระแท่น คงต้องลุ้นกันแบบใจหายใจคว่ำ

ขณะอีกประเด็นสำคัญ ที่ต้องกล่าวถึงแบบขาดไม่ได้ คือ การกำหนดเปิดประเทศภายใน 120 วัน ตามนโยบายท่านนายกฯ ได้กำหนดมา ทั้งมีการแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจอีกด้วย แน่นนอน คนที่จะเป็นมือเป็นไม้ช่วย พล.อ.ประยุทธ์ ได้ในยามนี้ นอกจากบุคลากรทางการแพทย์ หมอ พยาบาล แล้ว อีกบุคคลที่มีบทบาทขาดไม่ได้และถือเป็นคีย์แมนคนสำคัญของรัฐบาลในการต่อสู้กับ [โควิด-19](#) เขาคือนั่นไม่ใช่ใครที่ไหน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.สาธารณสุข หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย นั่นเอง

เปิดประเทศใน 120 วัน ยังยืนยันตามนั้นหรือไม่?

นายอนุทิน กล่าวว่า มันเป็นเรื่องของนายกฯ ต้องไปถามนายกฯ ไปพูดเองไม่ได้ เรื่อง 120 วัน เป็นนโยบายนายกฯ แต่ก็ยืนยันได้ว่า พร้อมจะทำงานสนองนโยบายของนายกฯ อย่างเต็มที่ เปิดประเทศได้หรือไม่ ต้องคำนึงถึงสุขภาพประชาชนควบคู่กับเศรษฐกิจ

นายอนุทิน ยืนยันว่า ผมไม่ได้พูดอย่างนั้น ผมบอกว่ามันก็ต้องมีความพร้อมทั้ง 2 อย่าง จะไปแบบปิดทุกอย่างเลย ผมพูดกลับกันนะ ห่วงธุรกิจด้วย เน้นเรื่องสุขภาพแล้วไม่เปิดธุรกิจก็ตาย ผมพูดอย่างนี้ ห่วงไหม คนยังฉีดวัคซีนไม่ครบ เปิดประเทศหากระบาดจนต้องปิดอีกจะส่งผลเสียหายต่อเศรษฐกิจ

นายอนุทิน กล่าวว่า ส่วนตัวยังไม่มีความเห็นทั้งสิ้น รัฐบาลก็ทำทุกอย่างที่ควรจะทำแล้ว ตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่มาชี้ว่าใครถูกใครผิด ผมถึงบอกว่าเรื่องนี้ผมให้สัมภาษณ์ไม่ได้ ที่มาคำถามต่างๆ ก็ไม่รู้ว่าจากใคร ไม่สังเกตหรือว่า ผมก็เฉยๆ นะ ใครอยากจะทำอะไรก็พูดไป รัฐบาลก็จะเดินหน้าไปตามเป้าหมาย ก็ต้องมีเป้าหมายเตรียมจะเปิด แต่ถ้าถึงวันนั้นมันไม่ปลอดภัย ก็ต้องมาทบทวน

แก้รัฐธรรมนูญ กรณีตัดอำนาจ 250 ส.ว. เลือกนายกฯ กับ กลับใช้บัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เห็นอย่างไร หัวหน้าพรรค
ภูมิใจไทย ยืนยันว่า มันไม่มีปัญหาอะไรนะ มันได้หมดสำหรับผม ภูมิใจไทย ได้หมดทุกเรื่อง แบบไหนก็ได้ ได้ทุกรูปแบบ
เราไปสนเรื่องปัญหาปากท้องประชาชนมากกว่า

ตอนนี้ สงครามของสาธารณสุขกับเชื้อโควิด-19 ยังเข้มข้น เมื่อ "หมอหนู" ขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน
ต้องเร่งแก้ปัญหาจากเตียงผู้ป่วยเต็ม ด้วยแผนเพิ่มศักยภาพ รพ.สนาม ให้ใกล้เคียง รพ.บุษราคัม และจะต้องกุดจำนวน
ผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตลงให้ได้ โดยจะตั้งยืนยันสำหรับอีกว่า ระบบสาธารณสุขไทย จะต้อง "ไม่ล่มสลาย" งานนี้ก็ขอ อวยพร ให้
รัฐบาลเดินหน้าทำตามแผน เปิดประเทศภายใน 120 วันให้สำเร็จดังหวัง ทางหนึ่ง ก็เพื่อทำให้ประเทศไทย และคนไทย
ทุกคน กลับสู่การใช้ชีวิตปกติโดยเร็ว

หากปลายปี 2564 นี้ การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ทำได้สำเร็จ 50 ล้านคน ตามเป้าหมาย นั่นอาจ
หมายถึงทางเดิน "รัฐบาลบิ๊กตุ๋" คงเปิดกว้าง และไปได้แบบง่ายขึ้น แม้จะไม่ได้หมายถึงขึ้นเดินอยู่บน
"กลีบกุหลาบ"

แต่หากการฉีดวัคซีนไม่เป็นไปตามเป้า ปลายปีนี้ แน่นนอน ทางเดินคงตีบแคบลง ก็คงไม่ต้องบอกว่า "บิ๊ก
ตุ๋" จะต้องเจอกับอะไร หนึ่งตัวอย่างก็มีฉายให้เห็นแล้ว

"สารพัดมือ" โพล่ รอหวังจัดการ "นาวาบิ๊กตุ๋" ถ้านี้ได้อยู่แล้ว จะทำสำเร็จหรือไม่ ชะตากรรมอยู่ในมือ
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่มีนายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นเจ้ากระทรวงสาธารณสุข ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
"อตุตา หิ อตุตโน นาโถ"

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2124287?utm_source=PANORAMA_TOPIC



ออกมาตรการเยียวยา เลิกหยุดยาวมาตรการบริหารจัดการแก้ไขโควิด-19 ล่าสุดของ “รัฐบาลลุงตู่” ซ้ำเก่าคล้ายเดิม ไม่มีอะไรเป็นของใหม่ให้มีความหวัง กระตุกความเชื่อมั่น

หลังจากก่อนหน้านี้ออกคำสั่งยามวิกาล [ปิดแคมป์คนงาน](#) ห้ามกินข้าวในร้าน ต้องซื้อกลับบ้านสถานเดียว ห้ามชุมนุมเกินกว่า 20 คน ในเขต 10 จังหวัดควบคุมเข้มงวด จนโดนคนนิรโทษ ลักปิด ลักเปิด เมื่อวานยังบอกจะไม่มีมาตรการอะไร แต่กลับแล้วตื่นมานึกว่าฝันไป มาตรการ ซึ่งเชื่อกดดึงเปรี๊ยะกลับมาอีกแล้ว เตือนร้อนกันจนนั่งไม่ติด อยู่เฉยไม่ไหว โดยเฉพาะคนหาเช้ารับประทานคร่ำ

พนักงานบริการ ร้านค้าต่างๆ โดยเฉพาะพวกที่ไม่มีประกันสังคมรองรับ ต้องออกมาชุมนุมประท้วง เรียกร้องกันถึงหน้าทำเนียบรัฐบาล งานไม่มีรายได้ก็ไม่มา แคมเปญชดเชยเยียวยาก็เหมือนฝนตกไม่ทั่วฟ้า ไร้อันไหนก็จ๊อบจ๊อยไม่พอยาไส้ ไม่คุ้มกับค่าจ้างงานที่ทำแต่ไม่ได้ทำ

เป็นความเจ็บปวดระคนเคียดแค้น สิ่งหวังไม่เป็นดังหวัง ตั้งใจจะกลับมาลืมหืมตาอ้าปากทำมาหากินตามปกติ คิดว่ามาตรการกำลังจะผ่อนคลายเป็นเรื่อยๆ ทีละเปลาะ แต่กลับตาลปัตร เจอรัศมีจอนลั่นจุกปาก พอเหลือบมาดูปฏิริยาของ “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม ยิ่งเกิดอาการ “ของขึ้น” เห็นภาพหยอกล้อตลกไปกษา จ๊ะจ๋า นะจ๊ะๆ จนกลายเป็นกระแสบูลลี่บนโลกออนไลน์ ติดแฮชแท็กกันกระหึ่มเมือง

ทั้งที่ความจริงแล้ว “บิ๊กตู่” มีเจตนาจะทำให้เกิดความผ่อนคลายเป็นสถานการณ์ที่กำลังวิกฤติ แต่หลายคนไม่คิดเช่นนั้น เหตุการณ์แบบนี้ยังไม่สิ้นสุด เลยกลายเป็นเรื่องอย่างที่เห็น

ล่าสุดนายกฯเลยขอสงบบปาก สงบคำ พุดกับนักข่าวให้น้อยลง น้อยใจทำอะไรก็ผิด มาตรการ “ซึ่งเชื่อก” ที่ออกมาล่าสุด ถูกโจมตีว่านอกจากจะทำให้พนักงานบริการ ร้านค้าเดือดร้อนลำเค็ญแล้ว ยังไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโควิดไม่ให้แพร่กระจาย ควบคุมพื้นที่แต่ไม่มีการตรวจเชิงรุก ไล่ค้นหาเชื้อโรค ไม่รู้เป็นเพราะกลัวตัวเลขจะพุ่งสูงจนตลกใจเหมือนที่นายกฯออกมาบ่นหรือไม่

นอกจากนี้ ยังเหมือนประกาศให้คนงานรู้ล่วงหน้าว่าจะปิดแคมป์ เลยเกิดภาวะ “ฝั่งแตกร้าง” คนงานแห่กลับบ้านตามต่างจังหวัดกันหมด ขึ้นอยู่ต่อไปก็ไม่มีงานทำ แคมป์ยังโดนกักบริเวณในรั้วสังกะสี

แม้จะออกมาปฏิเสธ ทั้งบอกว่าทหารเข้าไปควบคุมเข้มงวดแล้ว แต่มันซ้ำกันไป ภาพรถติดหนึบถนนสายมิตรภาพเหมือนเทศกาลสงกรานต์คือคำตอบ

ประเด็นนี้ถูกฝ่ายค้านจับได้ว่า เป็นความ “จงใจ” ตามที่ “บิ๊กป๊อก” พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เปรยว่าเป็นการระบายคนออกจากเมืองหลวง ลดปัญหาเตียงเต็ม กระจายความเสี่ยงไปทั่วประเทศ ไม่ต้องกระจุกอยู่ในเฉพาะเมืองหลวง แก้ปัญหาแบบกำปั้นทุบดิน รักษาไข่แดง ละเลงไข่ขาว

ตอนนี้มาออกมาตรการไม่ให้หยุดยาว ยกเลิกหยุดพิเศษวันที่ 27 ก.ค. มันก็ดูสับสนย้อนแย้ง เหมือนหลายครั้งที่ผ่านๆมา เข้าอย่าง เย็นอย่าง เหมือนภาวะอัลไซเมอร์เรื้อรัง แต่ที่มันหนักหนาจริงๆ ดูทรงแล้วไม่จบง่ายๆ จบไม่สวยแน่ ก็บรรดาร้านอาหารต่างๆ จากก่อนหน้านี้เปิดให้กินกันในร้านได้ แต่มาตอนนี้ถูกสั่งยกเลิก ต้องซื้อกลับบ้านสถานเดียว

ผลกระทบต่างกันไปลิบลับ ใครไม่มาเป็นเจ้าของธุรกิจแบบนี้ ไม่มีทางรู้ ผู้มีอำนาจออกมาบ่นจะโวยวายอะไรกันนักหนา เซเลบ ออกมาถ่มน้ำทิ้งไม่ได้แล้วซื้อกลับบ้านจะตายมัย ยิ่งแทงใจดำ ตอนนี้ร้านค้าใช้อารยะขัดขืน ไม่สนคำสั่งห้ามนั่งกินในร้านกันแล้ว

มาตรการหลักหลัก ลักปิดลักเปิด สุดท้ายจะไม่ขลัง เกิดเป็นแรงต่อต้าน เพราะยอมให้ความร่วมมือ ยอมเจ็บมาหลายที แต่ไม่จบ เจ็บซ้ำซาก และเหมือนต้องเจ็บอยู่ฝ่ายเดียว ความรู้สึกต่างๆนานาเหล่านี้ กลายเป็นภาวะสะสมในจิตใจ ถ้าย้อนศรเอาคืนรัฐบาล ศบค.กันอย่างพร้อมเพรียง ก็น่าเป็นห่วง ครั้นจะใช้ไม้แข็งเข้าจัดการก็ดูไม่ดีแน่ แต่ถ้าขึ้นไม่ทำอะไร ต่อไปคำสั่งก็ไร้ความเข้มขลังเขาถึงบอกกันว่าการใช้อำนาจต้องมาพร้อมคุณธรรม.

อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/politic/2128972?utm_source=PANORAMA_TOPIC



FootNote: อุณหภูมิต้าน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ยกระดับ สู่ “ฉันทานุมัติ” การเมือง

ไม่เพียงแต่ นายพริษฐ์ ชิวารักษ์ จะโพสต์ข้อความเชิญชวน “ราษฎร ทั้งหลาย” ออกมาพบกันในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม เท่านั้น หากแต่ในวันเสาร์ที่ 3 กรกฎาคม ก็จะมีการซ้อมใหญ่ “คาร์ ม็อบ” หากนำไปผนวกกับ “ไทยไม่ทน” และ “ประชาชนคนไทย” ที่กำหนดวันเคลื่อนไหวกุญแจ ก็คึกคักเป็นอย่างสูง

เป็นความคึกคักที่ไม่ว่า “ไทยไม่ทน” ไม่ว่า “ประชาชนคนไทย” ไม่ว่า “ราษฎร” อันสัมพันธ์กับ “แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม” ไม่ว่าคาร์ม็อบ ซึ่งผลักดันโดย นายสมบัติ บุญงามอนงค์ ล้วนมีเป้าหมายที่ทำเนียบรัฐบาล ล้วนมีเป้าหมายอยู่ที่ต้องการ ให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกไปให้พ้นจากวงจรแห่งอำนาจ ให้พ้นไปจากทำเนียบรัฐบาล ทั้งหมดนี้ดำเนินไปในลักษณะ “แยกกันเดิน รวมกันตี” ตีไปยังทำเนียบรัฐบาล ตีไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ขณะที่บทบาทของ โทนี วัตต์ซัม ก็ยิ่งรุกไล่ ประจาน ทำทุกระบวนท่าเพื่อด้อยค่าและทำให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หมดความชอบธรรมกระทั่งตกจากสถานะแห่ง “อำนาจนำ” หากประเมินจากท่าทีไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ไม่ว่าจะมาจาก พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เหมือนกับไม่ได้ให้ความใส่ใจ สัมผัสได้จากวัคซีนที่ยังผูกขาดอยู่ที่ซิโนแว็คและแอสตรา เซเนก้า สัมผัสได้จากการชู 2 นิ้วพร้อมกับประสานเสียง “นะจ๊ะ”

โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นเหมือนวอลเปเปอร์ แวดล้อม ไว้ด้วยบรรดา “อาจารย์หมอ” ในเครือข่ายราชวิทยาลัย และอธิบดีสำคัญจากกระทรวงสาธารณสุข ความไม่รู้ร้อนหนาวจาก “ทำเนียบรัฐบาล” แผ่นลมไปยังพรรค ร่วมรัฐบาลกระทั่งก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “สภากล่อม” อีกทีก็ครึกโครม

ท่ามกลาง “อุณหภูมิ” แห่งความหงุดหงิดที่แพร่ขยายในสังคม แต่ละภาพ แต่ละการเคลื่อนไหวในภาคของรัฐบาลอันมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ก่อให้ความไม่พอใจในหมู่ประชาชนกระจายออกไปอย่างซึบลึกและกว้างขวาง ก่อให้เกิด “ฉันทานุมัติ” ในทางการเมืองโดยอัตโนมัติ เมื่อประสานกับปฏิบัติการของ โทนี วัตต์ซัม เชื่อมร้อยกับบทบาทของพรรคเพื่อไทย พรรคก้าวไกล ก็นำไปสู่กระแสต่อต้าน เป้าหมายรวมศูนย์ไปยัง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จุดเดียว

อ้างอิง : https://www.khaosod.co.th/politics/hot-topics/news_6484049

กรุงเทพธุรกิจ

1 กรกฎาคม 2564

อลหม่าน “สภาฯ ล่ม” เกมตั้งใจ “รัฐบาล - ฝ่ายค้าน”



การประชุมสภา เมื่อวานนี้ ในวาระพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. วัตถุประสงค์ราย มีความพยายามทำให้ "ล่ม" สิ่งที่ต้องต่อสังคม คือ มี ส.ส. ลงชื่อ 346 คน แต่เมื่อถึงคราวแสดงตนก่อนลงมติ มีเพียง 206 คน และ ส.ส. บางคน ทำตัวล่องหน ทั้งที่นั่งอยู่ในห้องประชุม

กลายเป็นเรื่องจ่นได้ เมื่อการประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันที่ 30 มิถุนายน 64 ล่มไม่เป็นท่า เพราะมี ส.ส. ร่วมแสดงตนเพียง 206 คน จากจำนวนที่ต้องประกอบเป็นองค์ประชุม 242 คน จากยอดสมาชิกที่มีทั้งหมด 484 คน เรื่องนี้กลายเป็น “พรรคพลังประชาชน” ฐานะแกนนำเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร ที่ต้องเสียรั้งวัดครั้งใหญ่

เพราะเรื่องที่พิจารณาอยู่นั้นคือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วัตถุประสงค์ราย (ฉบับที่...) พ.ศ.... ที่พิจารณาต่อเนื่องมาจากการประชุมสภา เมื่อ 16 มิถุนายน และเพิ่งผ่านวาระสองไปเพียงแค่ 5 มาตราเท่านั้น

เหตุที่พรรคพลังประชาชน ต้องเสียรั้งวัด เพราะนอกจากเป็นผู้คุมเกมในสภา แล้ว ต้องควบคุมให้การผ่านร่างกฎหมายของรัฐบาลให้สำเร็จ และ ลู่ลวง

สิ่งที่พบ คือ ส.ส. ของพรรคพลังประชาชนจาก 120 คน พบการแสดงตนเพียง 9 คน และ ส.ส. ที่ไม่ร่วมแสดงตน กลับพบมาก่อนหน้านั้นปรากฏหน้าต่อที่ประชุม ช่วงหารือ



อาทิ กรณิศ งามสุคนธ์รัตนา ส.ส.กทม. จิตติภัทร์ โชติเดชาชัยนันต์ ส.ส.กทม. รวมถึง วิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ฐานะประธานวิปรัฐบาลร่วมด้วย

ไม่เพียงเท่านั้น ยังพบว่า ส.ส.ร่วมรัฐบาล ยังหายจากการแสดงตน อย่างมีนัยสำคัญ คือพรรคภูมิใจไทยที่พบการแสดงตนเพียง 8 คน จากยอดส.ส. 61 คน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่า กลุ่มขั้วรัฐบาลกำลังเล่นเกมอะไรกัน

เมื่อดูผู้เสียจาก “ส.ส.ภูมิใจไทย” อย่าง “ภราดร ปริศนานันทกุล ส.ส.อ่างทอง และโฆษกพรรคภูมิใจไทย” ที่กล่าวกับที่ประชุมสภาฯ ให้ “รัฐบาล” ถอนร่างพ.ร.บ. วัตถุประสงค์ราย ออกจากการพิจารณาเพื่อทบทวนเนื้อหาใหม่ เพราะเห็นว่าเนื้อหานั้นมีปัญหาเกินกว่าจะรับได้

ทำให้เห็นความชัดเจนของกระบวนการในพรรค และจุดยืนของพรรค ที่สนับสนุนความคิดของ “มัญญา ไทยเศรษฐ์” รมช.เกษตรและสหกรณ์ ที่คัดค้านการใช้สารพิษอันตรายเพื่อทำการเกษตร และที่ผ่านมา พรรคภูมิใจไทยแสดงท่าทีชัดเจน ต่อการไม่เห็นด้วยที่จะผ่อนปรนการใช้สารเคมี ตามที่คณะกรรมการวัตถุอันตรายชุดปัจจุบัน ตามกฎหมายปัจจุบัน พิจารณา “ไม่แบน 3 สารเคมีอันตราย”

การไม่กดบัตรแสดงตนเป็นองค์ประชุมของ 53 ส.ส.พรรคภูมิใจไทยเชื่อว่า “วิปรัฐบาล” จะไม่รู้ ก่อนหน้านี้ มี “มติวิปรัฐบาล” ขอให้ ส.ส.ร่วมรัฐบาล เว้นการลงชื่อเพื่อร่วมประชุม เพื่อหวังให้ “สภาล่ม” ก่อนเปิดวาระพิจารณา ร่างพ.ร.บ. วัตถุประสงค์ราย

เพราะดูสถานการณ์ที่ “ส.ส.พลังประชารัฐ” ที่ลาประชุม ทำให้เสียงในสภาฯ ปริ่มน้ำ ดังนั้นจึงกังวลว่าหาก ให้ลงมติ แล้ว “ฝั่งรัฐบาล” แพ้ “ฝั่งฝ่ายค้าน” จะเกิดผลเสียส่งตรงถึงกลุ่มข้าว-ชาใหญ่ ในพรรคพลังประชารัฐ อย่างหาทางแก้ไม่ได้ลำบาก

แม้ ส.ส.ร่วมรัฐบาล ไม่เห็นด้วย เพราะจะเป็นการเปิดช่องให้ “ฝ่ายค้าน” ขยี้ในเกมการเมืองได้แบบง่ายๆ แต่ ด้วยกติกาการอยู่ร่วมกันของ “วิปรัฐบาล” จึงขอให้เคารพและปฏิบัติตามเกม

ผลหลัง “สภาล่ม” เป็นเช่นนั้นจริง เมื่อ “ส.ส.ฝ่ายค้าน” ทั้ง “เพื่อไทย” และ “ก้าวไกล” ลุกไล่ ให้ “ยุบสภา” เลือกตั้งใหม่ เพราะ ขั้วร่วมรัฐบาลไม่สามารถคุมเสียงข้างมากในสภาฯ ได้ ทั้งที่เป็นวาระพิจารณาสำคัญเป็นร่างกฎหมายของรัฐบาล”

อย่างไรก็ดี การไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมของ ส.ส. ในสภาฯ ใช้ว่าจะมีเพียง พรรคพลังประชารัฐ หรือ พรรคภูมิใจไทย เท่านั้น หากดูจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน อย่างเพื่อไทยมีผู้ที่ไม่มาแสดงตนถึง 62 คน จากจำนวน ส.ส. 133 คน พรรคก้าวไกล 14 คน จากจำนวน ส.ส. 53 คน

แม้ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ มาแสดงตนจนครบองค์ประชุม ก็เชื่อว่า “ส.ส.ฝ่ายค้าน” จะยอมให้ผ่านร่าง พ.ร.บ. วัตถุประสงค์ราย ไปได้ง่ายๆ เพราะตามจุดยืนของ พรรคเพื่อไทย และ พรรคก้าวไกล คือ ต้องการให้ แบน 3 สารเคมีอันตราย และมองว่าสิ่งที่ทำได้คือการแก้ไขกฎหมาย กำหนดกติกาให้เข้มข้น ไม่ใช่ปล่อยให้คณะกรรมการวัตถุอันตรายใช้ดุลยพินิจตามใจ ไร้กฎ ไร้เกณฑ์

ดังนั้น เกมที่ปรากฏในสภาฯ รอบนี้ คือความอลม่าน หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพลี่ยงพล้ำ ย่อมตกเป็นเหยื่อของคู่ต่อสู้ ตามที่ นายหัวชวน หลีกภัย นักการเมืองรุ่นเก๋า กล่าวกับที่ประชุมสภาฯ ในวันที่ 30 มิถุนายน ว่า “เวลาเลือกตั้งจะรู้ว่าการอยู่ในที่ประชุมหรือไม่ เป็นเหยื่อคู่ต่อสู้ของท่านอย่างไร”.

อ้างอิง : <https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/946381>